



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:37

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อขายจากพื้นที่บุกรุก” ไม่กระทบไทยแน่นอน

กยท.ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อขายจากพื้นที่บุกรุก” ไม่กระทบไทยแน่นอน

วันที่ 21 กรกฎาคม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันกรณีเกิดกระแสข่าวในโลกโซเชียล ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อขายที่ปลูกในพื้นที่บุกรุกป่า ไม่กระทบต่อประเทศไทยแน่นอน เนื่องจากมีแผนรองรับ ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วใน ส่วนของการสร้างมาตรฐานการยอมรับระดับสากลกับ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC” ย้ำการให้ข่าว ควรสืบหาแหล่งที่มาและควรมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นให้เกิดกระแสเชิงลบ หวั่นกระทบสถานการณ์ราคายาง

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึง กระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อขายพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่บุกรุกว่า เป็นกระแสข่าวเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนก เนื้อหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึ่งใน ส่วนของประเทศไทยจะไม่กระทบแน่นอน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและ ดำเนินการแล้ว คือ การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งเริ่มดำเนินการ แล้วตั้งแต่ปี 2559 โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย รวมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ การดำเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือน กันยายนนี้จะมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาค ตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่) ดังนั้น ภายใน 3 ปีคาดว่า การผลักดัน และบริหารการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่ สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด ฉะนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อขายจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรอง จึงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การ ดูแลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน

ดร.ธีรวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กยท.ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการให้การรับรองมาตรฐาน FSC สำหรับสวนยาง ที่เปิดกรีด ซึ่งเป็นแนวคิดในการที่จะรับรองการดำเนินการจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตั้งแต่น้ำยางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่านสถาบันเกษตรกร เพราะ กยท. มองว่า สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร

สมาชิกที่ได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งจะได้ผลผลิตที่เป็นการรับรองจาก FSC ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบของ FSC ซึ่งเทียบเท่ากับระบบให้การส่งเสริมปลูกแทนของ กยท. แต่ประเด็นการจัดการสวนยางแบบยั่งยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลับรวมไปถึงเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มเติมเข้ามา โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสวนยางให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมูลค่าของผลผลิต ทั้งที่เป็นน้ำยางและสิ่งที่ไม่ใช่ยาง ซึ่งหมายถึงไม้ยาง ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายอยู่ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดสู่กับต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้ข่าว ดร.ธีรช สุขสะอาด ผวก.กยท. ฝากว่า อยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการสร้างความกระแสวิงว้างที่จะกระทบต่อสถานการณ์ราคายางปัจจุบัน

“สิ่งสำคัญ คือ เรื่องของการให้ข่าวการสื่อสารให้ข้อมูล ขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งในเรื่องของระยะเวลา วัตถุประสงค์ของการให้ข่าว และความถูกต้อง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเป็นไปในเชิงลบหวั่นจะกระทบต่อสถานการณ์ยางพารา การให้ข่าวลักษณะนี้จึงควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อเรื่องของราคาอย่างที่ทุกภาคส่วนพยายามปรับแก้หรือรักษาอยู่ในปัจจุบัน” ดร.ธีรชกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:37

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผยไทยมีแผนพัฒนาสวนยางสู่มาตรฐานสากล คาดภายใน 3 ปีครอบคลุมพื้นที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

กยท. เผยไทยมีแผนพัฒนาสวนยางสู่มาตรฐานสากล คาดภายใน 3 ปีครอบคลุมพื้นที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบหลังกรณีมีชาวในโซเซียลระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อยางพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่ปลูกกว่า โดย กยท. ได้มีการเตรียมแผนรองรับและดำเนินการแล้ว คือ การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2559 โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย รวมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่

สำหรับการดำเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือนก.ย. นี้ จะมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่)

"ภายใน 3 ปีคาดว่า การผลักดัน และบริหารการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด ฉะนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อยางจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรอง จึงไม่มีผลต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน"

นายธีรวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กยท. ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการให้การรับรองมาตรฐาน FSC สำหรับสวนยางที่เปิดกรีต ซึ่งเป็นแนวคิดในการที่จะรับรองการดำเนินการจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ไม้ยางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่านสถาบันเกษตรกร เพราะ กยท. มองว่าสถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะได้ผลผลิตที่เป็นการรับรองจาก FSC

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบของ FSC ซึ่งเทียบเท่ากับระบบให้การส่งเสริมปลูกแทนของ กยท. แต่ประเด็นการจัดการสวนยางแบบยั่งยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลับ รวมไปถึงเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่

เพิ่มเติมเข้ามา โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสวนยางให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม หรือเศรษฐกิจ
จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมูลค่าของผลผลิต ทั้งที่เป็นน้ำยางและสิ่งที่ไม่ใช่ยาง ซึ่งหมายถึงไม้ยาง ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคา
เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายอยู่ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดสู้กับต่างประเทศได้

"อยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบที่จะกระทบ
ต่อสถานการณ์ราคายางปัจจุบัน"



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:38

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยันบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางจากพื้นที่บุกรุก

กยท.ยันบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางจากพื้นที่บุกรุก

กยท.ยันบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางจากพื้นที่บุกรุก

วันที่ 21 ก.ค.60 ดร.ธิตช์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ผวก.กยท.) กล่าวถึง กระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อยางพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่บุกรุกว่า เป็นกระแสข่าวเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 จึงไม่ยากให้ตีตราหนด เนื้อหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะไม่กระทบแน่นอน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและดำเนินการแล้ว คือ การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความสำคัญ และโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน **FSC (Forest Stewardship Council)** เพื่อเพิ่มมูลค่าไม่ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2559

โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 2 ,700 ราย รวมพื้นที่กว่า 40 ,000 ไร่ การดำเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน **FSC** มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือนกันยายนนี้จะมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก

จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50 ,000 ไร่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตราด จันทบุรี ระยอง) และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50 ,000 ไร่

(นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่) ดังนั้น ภายใน 3 ปีคาดว่า การผลักดัน และบริหารการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด ฉะนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อยางจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรอง จึงไม่มีผลต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน

ดร.ธีรช ก่อแวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กยท. ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการให้การรับรองมาตรฐาน **FSC** สำหรับสวนยางที่เปิดกรีด ซึ่งเป็นแนวคิดในการที่จะรับรองการดำเนินการจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตั้งแต่წყ່ายไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่านสถาบันเกษตรกร เพราะ กยท. มองว่า สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะได้ผลผลิตที่เป็นการรับรองจาก **FSC** ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบของ **FSC** ซึ่งเทียบเท่ากับระบบให้การส่งเสริมปลูกแทนของ กยท.

แต่ประเด็นการจัดการสวนยางแบบยั่งยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลับ รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มเติมเข้ามา โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสวนยางให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมูลค่าของผลผลิต ทั้งที่เป็นน้ำยางและสิ่งที่ไม่ใช่ยาง ซึ่งหมายถึงไม้ยาง ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายอยู่ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดสู่กับต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้ข่าว ดร.ธีรช สุขสะอาด ผวก.กยท. ฝากว่า อยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบที่จะกระทบต่อสถานการณ์ราคายางปัจจุบัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:40

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยันบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่ซื้อยางพื้นที่บุกรุกไม่กระทบไทย



กยท.ยันบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่ซื้อยางพื้นที่บุกรุกไม่กระทบไทย

กรุงเทพฯ 21 ก.ค. – กยท.ยันกระแสข่าวบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่ซื้อยางพื้นที่บุกรุกไม่กระทบไทย เนื่องจากมีแผนรองรับ ย้ำการให้ชาวควรสืบหาแหล่งที่มาและควรมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นให้เกิดกระแสเชิงลบ หวั่นกระทบสถานการณ์ราคายาง

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงกระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อยางพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่บุกรุกว่า เป็นกระแสข่าวเก่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2559 จึงไม่ยากให้ตื่นตระหนก เนื้อหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึ่งในส่วนของไทยจะไม่กระทบแน่นอน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กยท.เตรียมแผนรองรับและดำเนินการแล้ว คือ การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก

นายธีรวิช ก่อว่า กยท.เริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2559 นำร่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย รวมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ การดำเนินการจะเน้นอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลงและเตรียมการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือนกันยายนี้จะมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาคตะวันออก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ดังนั้น ภายใน 3 ปีคาดว่า การผลักดันและบริหารจัดการสวนอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด ดังนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อยางจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรอง จึงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน

“สิ่งสำคัญ คือ เรื่องของการให้ข่าวการสื่อสารให้ข้อมูล ขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งระยะเวลา วัตถุประสงค์ของการให้ข่าวและความถูกต้อง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเป็นไปได้ในเชิงลบ หวังจะกระทบต่อสถานการณ์ยางพารา การให้ข่าวลักษณะนี้จึงควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อราคาขายที่ทุกภาคส่วนพยายามปรับแก้หรือรักษาอยู่ในปัจจุบัน ” ผู้ว่าฯ กยท.กล่าว.-สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:40

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายอย่างสัปดาห์หน้า



กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายอย่างสัปดาห์หน้า

บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ประชุมนัดแรกวันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท. ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้นสัปดาห์หน้า ชับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางว่าขณะนี้ องค์กรทั้ง 6 แห่ง เดินทางร่วมกันจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขาย

ผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า **TFEX** โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม

"สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วันนี้ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า **TFEX** เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น" ดร.วิรัช กล่าวย้ำ

ด้านนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอนด์อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการวางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (**Supply chain**) และห่วงโซ่คุณค่า (**Valued Chain**) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งไม่น้อยด้วย

"อย่างน้อยเสียงเราก็ดัง ซึ่งทำให้รู้ว่า ไทยก็มีตัวตนอยู่ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีพืชผลทางการเกษตรนอกจากสวนที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยางพาราอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็ส่งผลดีต่อวัตถุดิบได้ในอนาคต" นายไชยยศ กล่าว

ด้านนายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกันระหว่างเอกชนที่ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย และรัฐบาลที่ร่วมมือกันในการช่วยเหลือทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบาย

ใจ และเชื่อมั่นได้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องราคาขายให้สูงขึ้น พร้อมกับมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง รวมไปถึงการร่วมนำเงินลงในกองทุนฯ โดยไม่หวังในเรื่องของผลกำไร คิดเพียงแต่ต้องการให้ราคาขายสูงขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เดียวกัน จะเป็นการสื่อสารให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโครงสร้าง ไม่ว่าจะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราในฐานะผู้ถือหุ้นในกองทุนฯ จะเร่งทำงานให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเกษตรกร และช่วยราคาขายพาราให้ดีและสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพราคาขายให้คงที่ ไม่กลับไปสู่จุดที่ราคาตกต่ำอีกครั้ง



กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายอย่างลับตาหน้า

บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ประชุมนัดแรกวันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท. ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้นสัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางว่าขณะนี้ องค์กรทั้ง 6 แห่ง เดินทางร่วมกันจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม

"สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วันนี้ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า **TFEX** เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะที่เดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น" ดร.ธีรช ก่อว้ย้า

ด้านนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการวางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (**Supply chain**) และห่วงโซ่คุณค่า (**Valued Chain**) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งไม่น้อยด้วย

"อย่างน้อยเสียงเราก็ดัง ซึ่งทำให้รู้ว่า ไทยก็มีตัวตนอยู่ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยางพาราอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็ส่งผลดีต่อวัตถุดิบได้ในอนาคต" นายไชยยศ กล่าว

ด้านนายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกันระหว่างเอกชนที่ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย และรัฐบาลที่ร่วมมือกันในการช่วยเหลือทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่นได้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องราคายางให้สูงขึ้น พร้อมกับมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง รวมไปถึงการร่วมนำเงินลงในกองทุนฯ โดยไม่หวังในเรื่องของผลกำไร คิดเพียงแต่ต้องการให้ราคายางสูงขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน จะ

เป็นการสื่อสารให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราในฐานะผู้ถือหุ้นในกองทุนฯ จะเร่งทำงานให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเกษตรกร และช่วยราคายางพาราให้ดีและสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพราคายางให้คงที่ ไม่กลับไปสู่จุดที่ราคาตกต่ำอีกครั้ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:43

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายอย่างลับตาหน้า



กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายอย่างลับตาหน้า

บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ประชุมนัดแรกวันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท. ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้นสัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางว่าขณะนี้ องค์กรทั้ง 6 แห่ง เดินทางร่วมกันจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขาย

ผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า **TFEX** โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม

"สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วันนี้ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า **TFEX** เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น" ดร.วิรัช กล่าว

ด้านนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการวางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งไม่น้อยด้วย

"อย่างน้อยเสียงเราก็ดัง ซึ่งทำให้รู้ว่า ไทยก็มีตัวตนอยู่ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีพืชผลทางการเกษตรนอกจากสวนที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยางพาราอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็ส่งผลดีต่อวัตถุดิบได้ในอนาคต" นายไชยยศ กล่าว

ด้านนายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกันระหว่างเอกชนที่ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย และรัฐบาลที่ร่วมมือกันในการช่วยเหลือทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบาย

ใจ และเชื่อมั่นได้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องราคาขายให้สูงขึ้น พร้อมกับมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง รวมไปถึงการร่วมนำเงินลงในกองทุนฯ โดยไม่หวังในเรื่องของผลกำไร คิดเพียงแต่ต้องการให้ราคาขายสูงขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน จะเป็นการสื่อสารให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราในฐานะผู้ถือหุ้นในกองทุนฯ จะเร่งทำงานให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเกษตรกร และช่วยราคาขายพาราให้ดีและสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพราคาขายให้คงที่ ไม่กลับไปสู่จุดที่ราคาตกต่ำอีกครั้ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:44

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อขายสัปดาห์หน้า



กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อขายสัปดาห์หน้า

บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ประชุมนัดแรกวันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท. ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้นสัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางว่าขณะนี้ องค์กรทั้ง 6 แห่ง เดินหน้าร่วมกันจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFX โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม

"สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วันนี้ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า TFX เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น" ดร.ธีรช กุลวราย้า

ด้านนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการวางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งในนั้นด้วย

"อย่างน้อยเสียงเราก็ดัง ซึ่งทำให้รู้ว่า ไทยก็มีตัวตนอยู่ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีพืชผลทางการเกษตรนอกจากสวนที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยางพาราอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็ส่งผลดีต่อวัตถุดิบได้ในอนาคต" นายไชยยศ กล่าว

ด้านนายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกันระหว่างเอกชนที่ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย และรัฐบาลที่ร่วมมือกันในการช่วยเหลือทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ถือว่า

เป็นความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่นได้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องราคายางให้สูงขึ้น พร้อมกับมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง รวมไปถึงการร่วมนำเงินลงในกองทุนฯ โดยไม่หวังในเรื่องของผลกำไร คิดเพียงแต่ต้องการให้ราคายางสูงขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน จะเป็นการสื่อสารให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราในฐานะผู้ถือหุ้นในกองทุนฯ จะเร่งทำงานให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเกษตรกร และช่วยราคายางพาราให้ดีและสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพราคายางให้คงที่ ไม่กลับไปสู่จุดที่ราคาตกต่ำอีกครั้ง



เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:52

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางจากพื้นที่บุกรุก” ไม่กระทบไทยแน่นอน

กยท. ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางจากพื้นที่บุกรุก” ไม่กระทบไทยแน่นอน



วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยันกรณีเกิดกระแสข่าวในโลกโซเชียล ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางที่ปลูกในพื้นที่บุกรุก ไม่กระทบต่อประเทศไทยแน่นอน เนื่องจากมีแผนรองรับ ซึ่งเริ่มดำเนินแล้วในส่วนของ การสร้างมาตรฐานการยอมรับระดับสากลกับ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC” ย้ำ การให้ข่าวควรสืบหาแหล่งที่มาและควรมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นให้เกิดกระแสเชิงลบ หวั่นกระทบสถานการณ์ราคายาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ผวก.กยท.) กล่าวถึง กระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อยางพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่บุกรุกว่า เป็นกระแสข่าวเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนก เนื้อหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนี้จะไม่กระทบแน่นอน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและดำเนินการแล้ว คือ การ

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2559 โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย รวมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ การดำเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือนกันยายนี้นี้จะมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก จากนั้นจะมีการขยายผลต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่) ดังนั้น ภายใน 3 ปีคาดว่า การผลักดัน และบริหารจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด ฉะนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรอง จึงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน

ดร.ธีรช ก่อว่าเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กยท. ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการให้การรับรองมาตรฐาน FSC สำหรับสวนยางที่เป็ดกรี๊ด ซึ่งเป็นแนวคิดในการที่จะรับรองการดำเนินการจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ไม้ยางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ผ่านสถาบันเกษตรกร เพราะ กยท. มองว่า สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะได้ผลผลิตที่เป็นการรับรองจาก FSC ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบของ FSC ซึ่งเทียบเท่ากับระบบให้การส่งเสริมปลูกแทนของ กยท. แต่ประเด็นการจัดการสวนยางแบบยั่งยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลับ รวมไปถึงเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มเติมเข้ามา โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสวนยางให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมูลค่าของผลผลิต ทั้งที่เป็นน้ำยางและสิ่งที่ไม่ใช่ยาง ซึ่งหมายถึงไม้ยาง ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายอยู่ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดสู้กับต่างประเทศ
ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้ข่าว ดร.ธีรช สุขสะอาด ผวก.กยท. ฝากว่า อยากให้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบที่จะกระทบต่อ
สถานการณ์ราคายางปัจจุบัน

“สิ่งสำคัญ คือ เรื่องของการให้ข่าวการสื่อสารให้ข้อมูล ขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งในเรื่อง
ของระยะเวลา วัตถุประสงค์ของการให้ข่าว และความถูกต้อง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเป็นไปได้ใน
เชิงลบหวั่นจะกระทบต่อสถานการณ์ยางพารา การให้ข่าวลักษณะนี้จึงควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่เช่นนั้น
จะกระทบต่อเรื่องของราคายางที่ทุกภาคส่วนพยายามปรับแก้หรือรักษาอยู่ในปัจจุบัน” ผวก.กยท.กล่าว



Thai PBS <http://www.thaipbs.or.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:24

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจสิ้นปีนี้ ราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท

กยท.มั่นใจสิ้นปีนี้ ราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท

กยท.เผย บริษัทร่วมทุนยางพาราไทยเพื่อรับซื้อยางพาราจะสามารถเปิดรับซื้อได้ตั้งแต่ 24 ก.ค.นี้ มั่นใจจะผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้นที่กิโลกรัมละ 60 บาท ในช่วงปลายปีนี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ในฐานะคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประเมินสถานการณ์ราคายางพาราว่า ปัจจุบันถือว่าทรงตัวและไม่น่าจะปรับลงกว่านี้เชื่อว่าราคาจะปรับขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท เพราะคาดการณ์ว่าไตรมาส 4 ปีนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับสูงขึ้นจากปัจจุบันที่ 45-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล จากความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวมากขึ้น ทำให้ความต้องการยางพาราสูงขึ้นตามด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคายาง และมูลค่าการส่งออกยางพารา

นอกจากนี้ กยท.ยังออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดกำไร รวมถึงร่วมกับผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ 5 บริษัท จัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย เพื่อรับซื้อยางพารา ในตลาดซื้อขายจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท.ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. แต่ยังไม่เปิดเผยว่ารับซื้อเท่าไร และเชื่อว่า จะผลักดันและรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับสูงขึ้น โดยจะเร่งเดินหน้าเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อส่งออกยางเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มสัดส่วนใช้ยางพาราในประเทศจากปัจจุบันที่ 500,000 ตัน จากปริมาณทั้งหมด 4,500,000 ตัน จึงมั่นใจว่าราคายางพาราในประเทศจะปรับดีขึ้น

กยท. ยันกระแสข่าว “บริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางจากพื้นที่บุกรุก” ไม่กระทบไทยแน่นอน

การยางแห่งประเทศไทย ยันกระแสข่าวในโลกโซเชียล ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซื้อยางที่ปลูกในพื้นที่บุกรุก ไม่กระทบต่อประเทศไทยแน่นอน เนื่องจากมีแผนรองรับ ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วในส่วนของ การสร้างมาตรฐานการยอมรับระดับสากลกับ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC” ย้ำ การให้ข่าวควรสืบหาแหล่งที่มาและควรมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นให้เกิดกระแสเชิงลบ หวัง กระทบสถานการณ์ราคายาง



ดร.วิรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงกระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อยางพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่บุกรุกว่า เป็นกระแส ข่าวเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนก เนื้อหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนี้จะไม่กระทบแน่นอน เนื่องจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและดำเนินการแล้ว คือ การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความสำคัญ

และโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน **FSC (Forest Stewardship Council)** เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี **2559** โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า **2,700** ราย รวมพื้นที่กว่า **40,000** ไร่ การดำเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน **FSC** มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ **9** เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือนกันยายนี้อาจมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ **50,000** ไร่ ในเขตภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ **50,000** ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่) ดังนั้น ภายใน **3** ปีคาดว่า การผลักดัน และบริหารการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด ฉะนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อยางจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรอง จึงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน



ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ขณะนี้ กยท. ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการให้การรับรองมาตรฐาน **FSC**

สำหรับสวนยางที่เปิดกรีด ซึ่งเป็นแนวคิดในการที่จะรับรองการดำเนินการจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐาน การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตั้งแต่წყ່ายไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่านสถาบันเกษตรกร เพราะ กยท. มองว่า สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งจะได้ผลผลิตที่เป็น การรับรองจาก **FSC** ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบของ **FSC** ซึ่งเทียบเท่ากับระบบให้การส่งเสริมปลูก แทนของ กยท. แต่ประเด็นการจัดการสวนยางแบบยั่งยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลับ รวมไปถึง เรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มเติมเข้ามา โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสวนยางให้เกิด ความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมูลค่าของ ผลิต ทั้งที่เป็นწყ່ายและสิ่งที่ไม่ใช่წყ່าย ซึ่งหมายถึงไม้ยาง ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ **10%** ของมูลค่าที่มีการซื้อขายอยู่ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดสู่กับต่างประเทศ ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้ข่าว ดร.ธีรช สุขสะอาด ผวก.กยท. ฝากว่า อยากให้มีการตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการสร้างความกระแสเชิงลบที่จะกระทบต่อสถานการณ์ ราคายางปัจจุบัน

“สิ่งสำคัญ คือ เรื่องของการให้ข่าวการสื่อสารให้ข้อมูล ขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งในเรื่อง ของระยะเวลา วัตถุประสงค์ของการให้ข่าว และความถูกต้อง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเป็นไปใน เชิงลบหวั่นจะกระทบต่อสถานการณ์ยางพารา การให้ข่าวลักษณะนี้จึงควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่เช่นนั้น จะกระทบต่อเรื่องของราคาที่ยกภาคส่วนพยายามปรับแก้หรือรักษาอยู่ในปัจจุบัน” ดร.ธีรช กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:22

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายอย่างสัปดาห์หน้า

กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายอย่างสัปดาห์หน้า

บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ประชุมนัดแรกวันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดินทางเข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท. ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้นสัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง

ดร.วิรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางว่า ขณะนี้ องค์การทั้ง 6 แห่ง เดินทางร่วมกันจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการภายใต้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม

“สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วันนี้ ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพารา

ของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า **TFEX** เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น” ดร.วิรัช กล่าวย้ำ

ด้านนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการวางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร

โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคา โดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่า กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (**Supply chain**) และห่วงโซ่คุณค่า (**Valued Chain**) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งไม่น้อยด้วย

“อย่างน้อยเสียงเราก็ดัง ซึ่งทำให้รู้ว่า ไทยก็มีตัวตนอยู่ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยางพาราอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะส่งผลดีต่อวัตถุดิบได้ในอนาคต” นายไชยยศ กล่าว

ด้านนายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกันระหว่างเอกชนที่ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย และรัฐบาลที่ร่วมมือกันในการช่วยเหลือทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่นได้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องราคายางให้สูงขึ้น พร้อมกับมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง รวมไปถึงการร่วมนำเงินลงในกองทุนฯ โดยไม่หวังในเรื่องของผลกำไร คิดเพียงแต่ต้องการให้ราคายางสูงขึ้นเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน จะเป็นการสื่อสารให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของ ยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโครงสร้าง ไม่ว่าจะ เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ซึ่งถือ ว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราในฐานะผู้ถือหุ้นในกองทุนฯ จะเร่งทำงานให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อช่วย เกษตรกร และช่วยราคายางพาราให้ดีและสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพราคายางให้คงที่ ไม่กลับ ไปสู่จุดที่ราคาตกต่ำอีกครั้ง





SIAM BUSINESS NEWS <http://www.siambusinessnews.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:23

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ยางไทยกระทบมัย? เมื่อ “รายใหญ่ไม่รับซื้อจากพื้นที่บุกรุก” ฟังกยท.แจง

ยางไทยกระทบมัย? เมื่อ “รายใหญ่ไม่รับซื้อจากพื้นที่บุกรุก” ฟังกยท.แจง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันกรณีเกิดกระแสข่าวในโลกโซเชียล ระบบบริษัทยางล้อยางใหญ่ไม่รับซื้อยางที่ปลูกในพื้นที่บุกรุก ไม่กระทบต่อประเทศไทยแน่นอน เนื่องจากมีแผนรองรับ ซึ่งเริ่มดำเนินแล้วในส่วนของ การสร้างมาตรฐานการยอมรับระดับสากลกับ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC” ย้ำ การให้ข่าวควรสืบหาแหล่งที่มาและควรมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นให้เกิดกระแสเชิงลบ หวั่นกระทบสถานการณ์ราคายาง

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (พวก.กยท.) กล่าวถึง กระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ระบุว่าบริษัทยางล้อรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อยางพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่ปลูกกว่า เป็นกระแสข่าวเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนก เนื้อหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนี้จะไม่กระทบแน่นอน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและดำเนินการแล้ว คือ การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กยท. เห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2559 โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย รวมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ การดำเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือนกันยายนนี้จะมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่) ดังนั้น ภายใน 3 ปีคาดว่า การปลักต้น และบริหารจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด ฉะนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อยางจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรอง จึงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน



ขณะนี้ กยท. ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการให้การรับรองมาตรฐาน FSC สำหรับสวนยางที่เปิดกรีด ซึ่งเป็นแนวคิดในการที่จะรับรองการดำเนินการจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ນ້ายางไปจนถึงไม้ยาง โดยจะเน้นดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ผ่านสถาบันเกษตรกร เพราะ กยท. มองว่า สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งจะได้ผลผลิตที่เป็นารรับรองจาก FSC ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบของ FSC ซึ่งเทียบเท่ากับระบบให้การส่งเสริมปลูกแทนของ กยท. แต่ประเด็นการจัดการสวนยางแบบยั่งยืนจะมีการตรวจสอบรายงานย้อนกลับ รวมไปถึงเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มเติมเข้ามา โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสวนยางให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม หรือเศรษฐกิจ จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมูลค่าของผลผลิต ทั้งที่เป็นน้ำยางและสิ่งที่ไม่ใช่ยาง ซึ่งหมายถึงไม้ยาง ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายอยู่ทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดสู่กับต่างประเทศได้



อยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อป้องกันเกิดการเกิดปัญหาการสร้างกระแสเชิงลบที่จะกระทบต่อสถานการณ์ราคาขางป้จจุบัน สิ่งสำคัญ คือ เรื่องของการให้ข่าวการสื่อสารให้ข้อมูล ขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งในเรื่องของระยะเวลา วัตถุประสงค์ของการให้ข่าว และความถูกต้อง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเป็นไปในเชิงลบหวั่นจะกระทบต่อสถานการณ์อย่างพารา การให้ข่าวลักษณะนี้จึงควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อเรื่ององราคาขางที่ทุกภาคส่วนพยายามปรับแก้หรือรักษาอยู่ในปัจจุบัน” ผวก.กยท.กล่าว



thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:50

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย

อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย

[ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 21, 2017 08:52](#)


กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบ
กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส วัน
คล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

รหัสข่าว: I-170722000131

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางเขนบก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>newswit http://www.newswit.com บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:51 หัวข้อข่าว: อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย</p>	<p>Rating: ★★☆☆ PRValue (x1): 10,000 Site Value: 10,000</p>
---	---	---

อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย


กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 ณ ห้องสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

รหัสข่าว: I-170722000135

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>อาร์วายทีไนน์ http://www.ryt9.com บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:51 หัวข้อข่าว: อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย</p>	<p>Rating: ★★☆☆ Site Value: 10,000 PRValue (x1): 10,000</p>
---	--	---

อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบ
 กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส วัน
 คล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 เมื่อ
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

รหัสข่าว: I-170722000136

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:52

หัวข้อข่าว: อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

อ.อ.ป. ร่วมยินดีการยางแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ--**21** ก.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบ
กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส วัน
คล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ **3** ณ ห้างสรรพสินค้า **Show DC** พระราม **9** เมื่อ
วันที่ **14** กรกฎาคม **2560** ที่ผ่านมา

รหัสข่าว: I-170722000139

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:33

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนยางพารา



ข่าวเด่นจังหวัดตรัง **RSS**

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนยางพารา

วันที่ 23 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
ณ อยุธยา จังหวัดอยุธยา

นายวิระเทพ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เปิดเพอร์ กอท.ตรัง เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนยางพารา โดยเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ซึ่งสวนยางที่เข้าหลักเกณฑ์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ แต่ละไร่มีต้นยางไม่น้อยกว่า 10 ต้น โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละ 25 ต้น และเป็นต้นยางเก่าอายุกว่า 25 ปีขึ้นไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ได้ผลน้อยไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษา

นอกจากนี้สวนยางที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน จะต้องไม่เป็นที่ดินหวงห้ามของทางราชการ หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตอุทยานแห่งชาติ หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดไว้ให้เป็นป่าอนุรักษ์เป็นสมบัติของชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการผู้รับผิดชอบให้เป็นผู้มีสิทธิทำกิน หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อการทำสวนยาง

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นเจ้าของสวนยางผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง ทั้งนี้การให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนมีให้เลือก 5 แบบ ประกอบด้วย แบบ 1 ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี (ต้นยางชำถุง) , แบบ 2 ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี (ตัดโค่นแปลง) , แบบ 3 ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ, แบบ 4 ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน และแบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

จำนวนคนอ่าน 7 คน

จำนวนคนโทรศ 0 คน

ศาลากลางจังหวัดตรัง ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร./โทรสาร. 0-7522-0232 webmaster : prtrang@prd.go.th , prtrang@hotmail.com

Thailand's Rubber Authority aims to raise local rubber consumption

July 17, 2017



The Rubber Authority of Thailand is looking to boost local consumption of rubber products by 10% per year through developing sales innovations to create value added rubber products.

Leading the opening of the “RAOT on The Move” event, Gen. Chatchalerm Chalernsuk, the president of the Rubber Authority of Thailand, said the rubber industry had been hard hit by the price slump during the past month, but was optimistic

that rubber prices will rebound in the next 30 to 60 days according to the market mechanism.

The Rubber Authority has sought cooperation from five major traders to set up a 1.2-billion Baht fund for purchasing rubber and latex from the producers beginning next week as part of the efforts to assist rubber farmers.

 <p>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย The Chamber of Commerce in Thailand</p>	<p>แนวหน้า</p> <p>Size: 8x Circulation: 900,000 Ad Rate: 900</p>	<p>Section: First Section/ภูมิภาค วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13239 Col. Inch: 16.70 Ad Value: 15,030 ภาพขาว: รวมอินดี</p>	<p>หน้า: 8(ล่างขวา) PRValue (x3): 45,090</p>	<p>ศิลปิน: ช่างคำ</p>
---	---	---	--	-----------------------





มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ข่าวสด ข่าวบันเทิง

Khao Sod (MHA-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9733

Col. Inch: 16.04 Ad Value: 24,862

ภาพข่าว: ข่าวบันเทิง: จีดีไอ

หน้า: 4(บันเทิง)

PRValue (x3): 74,586

ศิลปิน: ซีพี

ข่าวบันเทิง คนเซ็กซี่



จีดีไออยู่... ม.อ.สิทธิพรนิมิตต์... ผู้ประกาศข่าว... "RAO on the Move"...



มติชน
มหาชน
มหาชน (Mkt-Boy)
Circular: 250,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560
ซีซี: 40 ฉบับที่: 14377 หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12
Callback: 219.70 Ad Value: 340,535 PRValue (x3): 1,021,605 คลิป: ซีซี
หัวข้อข่าว: โคราชยื่นคำขาดกรมช.ยกระดับรถไฟทางคู่ 25กค. นัดหารือนัดหรืออีกรอบ25กค.

โคราชยื่นคำขาดกรมช. ยกระดับรถไฟทางคู่ 25กค. นัดหารือนัดหรืออีกรอบ25กค.

แกนนำโคราชถกรถไฟทางคู่ ตั้งคณะทำงานหาทางออก นัดหารือนัดหรืออีกครั้ง 25 ก.ค. สนง.ขึ้นชม รบ.ผลักดัน โสภิตเดชมร พณ.ส่งออกครั้งที่ปีแรก โต 7.8% (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1 รถไฟทางคู่

'อากาศ'แจ่มสนช.รถไฟไฮสปีด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.นำสมาชิก สนช.มาทรา.ประชุมเพื่อพิจารณาญัตติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขอจัดตั้งศูนย์โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กทม.-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วง กทม.-บรพรา.เชียงใหม่) ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงิน 179,412 ล้านบาท รมช.คมนาคม เสนอตั้งภาคีรัฐ-เอกชนดำเนินการพัฒนาระบบรถรางความเร็วสูงที่เมืองท่าโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กทม.-บรพรา.เชียงใหม่ ระยะที่ 1 ช่วง กทม.-บรพรา.เชียงใหม่ ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงิน 179,412 ล้านบาท รมช.คมนาคม เสนอตั้งภาคีรัฐ-เอกชนดำเนินการพัฒนาระบบรถรางความเร็วสูงที่เมืองท่าโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กทม.-บรพรา.เชียงใหม่ ระยะที่ 1 ช่วง กทม.-บรพรา.เชียงใหม่ ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงิน 179,412 ล้านบาท

ตั้งคณะทำงานหาทางออก นัดหารือนัดหรืออีกครั้ง 25 ก.ค. สนง.ขึ้นชม รบ.ผลักดัน โสภิตเดชมร พณ.ส่งออกครั้งที่ปีแรก โต 7.8% (อ่านต่อหน้า 12)

ห่วงพื้นที่เวนคืนไม่ชัดเจน
นายชัชวาลย์ สุขข.สว.ใหญ่ชลประทาน

สนช.และขึ้นชมรัฐสภาที่เข้าตัดสินให้ดำเนินโครงการดังกล่าว อาทิ พณ.ถึงศิริกัญญา พณ.เจตน์ศักดิ์ สุขภาพ นายสุรเชษฐ์ พันธ์จรุง โดยเห็นว่า เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องให้สัตยาบันแก่ทางเศรษฐกิจและสภาพตลาด และพิจารณาเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่จังหวัดต่างๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย 2,800 ไร่ ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นที่ใดบ้าง จะมีค่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไร โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 30 ปี ที่มีตัวและค่าบำรุงรักษาสูงถึง 150,000 ล้านบาท ที่ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าบำรุงรักษา และรัฐลงทุนในเรื่องซ่อมแซมของพื้นที่บำรุงรักษาหรือไม่ รวมถึงเรื่องการประกอบกิจการภาคเอกชนที่จะรับไปดูแลโครงการ ซึ่งนายชัชวาลย์ สุขข.สว.ใหญ่ชลประทาน ไม่คิดรวมกับเงินการรถไฟ





มติชน
ครบรอบ
Mottos (Mid-Day)
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560
ปีที่: 40 **ฉบับที่:** 14377 **หน้า:** 1(ล่าช้า), 12
Col. Inch: 219.70Ad Value: 340,535 **PRValue (x3):** 1,021,605 **คลิก:** 711
หัวข้อข่าว: โควางยื่นคำขาดลดข.ถระดับรถไฟทางคู่หน้าหรืออีกรอบ25กค.

แกนนำโคราชถรถไฟทางคู่

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงคมนาคม นายวีเชียร จันทน์อินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ อับศิริวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายศิระ บุญธรรมกุล ชมส่ง จังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทม.) นครราชสีมา นายวิชา จันทรวงทอง นายกเทศมนตรีเมือง (ทม.) สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เดินทางเข้าพบนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลผลกระทบจากโครงการรถไฟทางคู่แบบยก-ขุดทางถนน ซึ่งจะสำนักงานโยกย้ายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดรูปแบบการก่อสร้างช่วงเส้นทางผ่าน จ.นครราชสีมา เป็นทางรถไฟบนดินสร้างคู่ขนานกับทางรถไฟเดิม ต้องปิดจุดตัดถนนข้ามทางรถไฟ ซึ่งมีเครื่องกั้นควบคุมการเปิดปิดด้วยเซนเซอร์และอัตโนมัติ โดยสร้างทางต่างระดับในรูปแบบสะพานข้ามและแกว่งข้ามตามที่กำหนดไว้ในบางจุด ทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

'สุรวุฒิ'ชี้เป็นเมืองเอกแตก

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทม.) นครราชสีมา นำเสนอข้อมูลต้นทุนเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเมือง พร้อมโมเดลรูปแบบจำลองทางรถไฟระดับพื้นดิน ทำให้ตัวเมืองถูกแบ่งออกเสมือนเมืองเอกแตก วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละวันมียานพาหนะประมาณ 5 หมื่นคันต้องสัญจรผ่านจุดตัดถนนทางข้ามรถไฟรวม 15 จุด ทำให้มีต้นทุนการดำรงชีพสูงขึ้นจากการเดินรถเสียเชื้อเพลิงรวมทั้งระยะทางและเวลาเพิ่มขึ้น ส่วนประโยชน์ทางรถไฟยกระดับ สามารถเพิ่มพื้นที่การวางท่อและระบบระบายน้ำลอดผ่านใต้ทางรถไฟ ทำให้น้ำในเขตเมืองไหลลงสู่ตะกอนได้รวดเร็วและคงยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่ท่วมซ้ำซาก

นายวิชา จันทรวงทอง นายก ทม.สีคิ้วเสริมว่า การปิดจุดตัดข้ามทางรถไฟแบบขุด

เขต ทม.สีคิ้ว ตัวเมืองถูกแบ่งแยกเป็น 2 ฝั่ง โยธาธิการและผังเมืองเป็นที่ยอมรับของธนาคารสถาบันการเงิน สถาบันตำรวจสีคิ้ว โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นย่านการค้าสำคัญ ทำให้ประชากรทั้งอำเภอจำนวนกว่า 1 แสนคน ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตั้งคณะทำงานหาทางออก

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เป็นการรับฟังข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของชาวโคราช ครั้นต่อไปกำหนดในวันที่ 25 กรกฎาคม เน้นหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาทางออกของ รฟท. เพื่อสรุปข้อมูลให้ตรงกันทั้งสองด้าน เบื้องต้นจะตั้งกรรมการซึ่งมีคณะทำงานเพื่อหาทางออก ร่วมแก้ไขไม่ให้เป็นปัญหาต่อไปอีก โดยทำให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อชาวโคราชที่ได้รับผลกระทบ

"ส่วนปัญหาการจราจรทางรถไฟก็ควรวางแผนทางนำธรรมชาติ วิถีชุมชน ดูวิถี ความเป็นอยู่ต่างๆ สามารถแก้ปัญหาได้หลายรูปแบบ การยกระดับต้องแน่ใจก่อนแล้วไม่มีปัญหาตามมาอีก หากแก้ไขแบบก่อสร้างจริงโครงการอาจล่าช้าอย่างน้อย 1-2 ปี ต้องประเมินถึงความคุ้มค่า ที่สำคัญต้องต้องแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่เข้าและแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ไม่ได้ประโยชน์" นายพิชิตกล่าว

คำขาดต้องยกระดับ-ไม่เอายูเทิร์น

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ทางจังหวัดต้องการใช้รูปแบบรถไฟประมาณ 6-7 กิโลเมตร จากช่วงสถานีทางถนนจะให้เป็นทางยกระดับ แต่ รฟท.เสนอให้ก่อสร้างสะพานหรือทางกั้นระดับ (ยูเทิร์น) เพื่อแก้ปัญหาแทน เพราะถ้าปรับแบบจะต้องจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ใหม่และต้องชี้แจงเพื่อของบประมาณเพิ่มในระดับพันล้านบาท ซึ่งจะทำให้โครงการล่าช้าออกไป

นายภิตพงษ์ พงศ์สุรเวท รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษของการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟทางคู่จะแบ่งแยกตัวเมืองเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งชุมชนบริเวณกองทัพภาคที่ 2 และฝั่งราชการและพาณิชย์ คือ ตลาดแม่กิมเฮงและประตูสี่ ซึ่งมีร้านค้า เอ็มเอ็มอี และห้องแถวจำนวนมาก ถ้าหากประชาชนไม่สามารถข้ามมาซื้อของในตลาดได้ตามปกติ จะหันไปซื้อ

ของจากห้างสรรพสินค้าหรือบนถนนและทำให้เศรษฐกิจกลางเมืองซบเซา ทั้งนี้กรณีปัญหาที่สีคิ้วควรใช้วิธีก่อสร้างทางยกระดับเพราะการใช้สะพานยูเทิร์นต้องขุด 2 กิโลเมตร หรือไปกลับ 4 กิโลเมตร ซึ่งก็ถือว่าไม่สะดวกอยู่ที่


คลังเร่งกรม.ร่วมทุน เหลือแค่คัด.

ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเปิดงานสัมมนา Thailand Competitiveness conference 2017: Reinforcing the Foundation for Competitiveness จัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายร่วมทุนภาครัฐและเอกชน เพื่อให้กระบวนการลงทุนมีความรวดเร็วจากเดิม 1 โครงการลงทุน จะใช้เวลาถึง 24 เดือน หากแก้ไขกฎหมายแล้วเหลือเวลาเพียง 8 เดือน โดยจะแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขความเสี่ยงที่จะมีการแชร์กับภาคอื่นระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซึ่งเดิมมีภาคเอกชนโดยเฉพาะต่างประเทศมองว่ากฎหมายไทยเอาเปรียบ ซึ่งการร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้ เป็นช่วงที่ประเทศมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องร่างกฎหมายที่มีความเข้มงวดในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้จะมีการแยกเรื่องการเข้าร่วมทุนที่คัดออกจากกฎหมายให้ชัดเจน โดยที่รัฐถือหุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะถูกแยกออกมาเป็นกฎหมายฉบับหนึ่ง ไม่เช่นนั้นการเข้าร่วมทุนที่รัฐถือหุ้น ก็จะถูกจัดให้เข้าร่วมกฎหมายนี้ทั้งหมด จะทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าร่วมทุน ทั้งนี้ คาดว่าร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า

ทีเอฟเอฟเปิดขายไตรมาส3

นายอภิศักดิ์กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ หรือทีเอฟเอฟ) ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการลงทุนภาครัฐ ขณะนี้การจัดเตรียมโครงสร้างกองทุนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการเจรจาเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่จะนำโครงการลงทุนของทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาเป็นหลักหรือในการเสนอขายหน่วยลงทุน คาดว่าจะเจรจาแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ และสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

"กรณีที่พบว่ามีการฉ้อโกงหรือทุจริต

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>มติชน กรอสมช</p> <p>Mitichon (Mik-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,350</p>	<p>Section: First Section/หน้าแรก วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14377 หน้า: 1(ล่าช้า), 12 Col.Inch: 219.70 Ad Value: 340,535 PRValue (x3): 1,021,605 คลิป: ซีที หัวข้อข่าว: โควราชนิคมค้าอสังหาริมทรัพย์รถไฟทางคู่หน้าหรืออีกครึ่งปีถัดไป</p>
---	--	--

ระยะสั้น (ปีช) ก็มากขึ้น เท่าที่ดูการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวไม่ได้ดูในปริมาณที่จะทำให้ระบบมีปัญหา แต่อาจจะส่งผลในการเสนอขายตัวบิ/บีซีที่มีต้นทุนสูงๆ ซึ่งผู้ซื้อจะมีความมั่นใจ อย่างไรก็ตาม คนที่ลงทุนในตัวบิ/บีซีนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะมีความสามารถในการวิเคราะห์การลงทุน

เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อก็ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง จึงไม่ทำเป็นค่าง” นายอภิศักดิ์กล่าว และว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินช่วยรากหญ้าเกือบ 9 แสนล้านบาท แต่ยังไม่ทำให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้นนั้น ต้องย้อนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าขณะกำลังซื้อไม่ได้ดีนัก หากจะพูดว่ามีการใช้จ่ายของประชาชนอยู่ในระดับต่ำกว่า 3% นั้น ต้องบอกว่าจะได้การใช้จ่ายเติบโตมากกว่าได้อย่างไร เมื่อจีดีพีเติบโตได้ 3%

31ก.บอร์คดียีอีเคาะแผน

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาและเยียวยาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมนี้ สำนักงานอีอีซี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และภาคีพันธมิตรทางธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทอ.) จะเดินทางไปโรดโชว์ พบนักลงทุน ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เชิญชวนเข้ามาลงทุนในอีอีซี ตามแผนที่ได้วางไว้ และในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ จะมีประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาและเยียวยาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีนายอุดม สานภณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน วาระสำคัญ ได้แก่ แลกอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อให้อาหารบ้านในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ จากโครงการอีอีซี โดยจะลงไปศึกษาและพูดคุยกับแต่ละจังหวัดว่ามีความต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาและเยียวยาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ที่ผ่านมา

พัฒนาท่าเรือ3แห่งคืบหน้า

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนการพัฒนาท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟทางคู่ที่จะเชื่อมโยงไปยัง 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบิน

ดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ยังเดินหน้าไปตามแผนตั้งวางไว้ทั้งหมด คาดว่าต้นปี 2561 จะมีเอกสารข้อกำหนดของคู่ค้าจ้าง (ซีโออาร์) ของโครงการทั้งหมด ขณะที่ความคืบหน้าอุตสาหกรรมอากาศยาน การบินไทย กำลังจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) ลงทุนร่วมกับ บริษัท เครื่องบินแอร์บัส ในไตรมาสแรกของ 2561 เพื่อลงทุนในพื้นที่ อีอีซี สร้างศูนย์ซ่อมสร้างและบำรุงรักษาอากาศยานตรวจวงจร หรือเอ็มเออาร์ เนื่องจากความต้องการใช้เครื่องบินรบในเอเชียมีปริมาณที่สูงขึ้น มูลค่าลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ การบินไทยยังมีการเจรจากับบริษัทเครื่องบินโบอิงที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน และศูนย์ฝึกทักษะด้วยสถานการณ์ล่าสุด โดยฝึกสอนเกี่ยวกับการบินเพื่อป้อนนักบินผู้สายการบินต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย คาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับการบินไทยภายในปีนี้

ลาซาต้าตั้งศูนย์อี-คอมเมิร์ซ

นายคณิตศักดิ์อี ก้าว ผู้บริหารระดับสูงของลาซาต้า กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอี-คอมเมิร์ซจากจีน ได้เข้าพบ นายอุดม สานภณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางลาซาต้าได้ยื่นรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนอุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในภูมิภาคซีแอลเอ็มวี ขณะที่ทางลาซาต้าต้องการขยายโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ให้เข้าสู่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซระยะ 2 ถือเป็นเรื่องที่ดี หลังจากที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของทั้งสองกระทรวง มีเอสเอ็มอีผ่านการอบรมแล้วกว่า 1,000 ราย และปัญหาเอสเอ็มอีไทยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไม่มีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์

ภาษีสรรพสามิตคืบแล้ว70%

ที่โรงแรมเรอราตันแกรนด์ สุขุมวิท นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยในงานสัมมนาการปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จัดโดยหอการค้า


อเมริกันในประเทศไทย ว่า ภาษีสรรพสามิตที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2560 ขณะนี้เตรียมความพร้อมออกกฎหมายลูกไว้แล้ว ที่ผ่านคณะกรรมการคลังและกรมสรรพสามิต ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงแนวทางการเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่แล้ว และยืนยันไปแล้วว่าอัตราภาษีประกาศใช้ระยะแรกนั้นจะไม่เน้นสร้างรายได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการเคยเสียภาษีเท่าใดเสียในระดับ

นายวิสุทธิ์ อุทธรุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตเตรียมความพร้อมกฎหมายลูกแล้วกว่า 70% โดยจะส่งประกาศกระทรวง 25 ฉบับไปให้กฤษฎีกาตีคดี ต้นศิววงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว ในเรื่องอัตราภาษีมีสินค้าเกี่ยวข้อง 15 สินค้า และ 4 บริการ ซึ่งบางสินค้าสามารถประกาศอัตราภาษีก่อน เช่น รถยนต์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ แบตเตอรี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวจึงจะสามารถประกาศอัตราในวันที่ 16 กันยายน เนื่องจากไม่มีผลต่อสิทธิสินค้าและการกักตุน สินค้าขึ้นค่าจ้างผลิตต่อการกักตุน เช่น สุรา ยาสูบ อาจประกาศอัตราวันที่ 16 กันยายน

สำรวจราคาขายปลีกสินค้า

นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ในการเปลี่ยนแปลงฐานการคิดภาษีจากค่านำเข้าหรือราคานำเข้า (C.I.F.) มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ จะส่งผลให้บางสินค้าอาจได้รับผลจากอัตราภาษีใหม่ เช่น มีการประกาศ แต่บางสินค้าอาจต้องจ่ายภาษีเพิ่ม เช่น สินค้าแจ้งราคานำเข้าต่ำๆ หรือสินค้าที่มีกำไรสูง ต้องมีการภาษีเพิ่ม ขณะนี้มีการว่าจ้างสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) สำรวจราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตหลายพันรายการ การสำรวจเพื่อหารศากรานเนียม จากแหล่งขายสินค้าต่างๆ เช่น โฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต โฮ้วย ร้านค้าเฉพาะทาง เช่น ร้านไวน์ ร้านขายเบคเคอรี่เพื่อดูว่าสินค้าในแต่ละชนิดขายในราคาเท่าใด และนำราคาขายที่นิยมขายมากสุดมาเป็นฐานในการคิดภาษี เพราะต้องยอมรับว่าเมื่อวางสินค้าขายในตลาดที่ต่างกัน ราคาอาจแตกต่างกันไป

นางสาวจตุรี เบน ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการต่างชาติกังวล คือวิธีการ

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>มติชน ครบรอบ</p> <p>MutiChon (Mid-Day) Circulation: 250,000 Ad Rate: 1,200</p>	<p>Section: First Section/หน้าแรก</p> <p>วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560</p> <p>ปีที่: 40 ฉบับที่: 14377 หน้า: 1(ลาซาอ์), 12</p> <p>Col.fack: 219.70Ad Value: 340,535 PRValue (x3): 1,021,605 คลิป: ซีดี</p> <p>หัวข้อข่าว: โควารีนขึ้นค่าขาดลช.ยกระดับรถไฟทางคู่หน้าหรืออีกรอบ25กค.</p>
---	--	--

ปฏิวัติในกฎหมายจะต้องดำเนินการอย่างไร ตรงนี้ต้องรอกฎหมายลูกที่ออกมา รวมถึงอัตราภาษีในแต่ละสินค้าจัดเก็บอย่างไร ขณะนี้ทำได้เพียงการคาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อน อย่งไรก็ตาม หากการค้าอเมริกานี้ในประเทศไทย สนับสนุนการปฏิรูปการสรรหาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่าอัตราภาษีอยู่ในหลักการรายได้ที่ดีที่ ดังนั้น คงต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วอัตราภาษีของสินค้าแต่ละประเภทอยู่ที่เท่าใด

สศก.ประเมินกรมจ้างต่างตัว

นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การประเมินเบื้องต้นของศูนย์พบว่าแรงงานต่างตัวที่อยู่ขณะบนหรือยังไม่ได้รับทะเบียนตั้งระบวมมีประมาณ 1 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างตัวในภาคเกษตร (การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง) ที่อยู่ก่อนระบวมประมาณ 17% หรือ 170,000 ราย ซึ่งหากการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจภาคเกษตร จากการประกาศใช้ พร.น.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างตัว 2560 แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1.แรงงานต่างตัวในภาคเกษตรที่อยู่ก่อนระบวมหายไป 5% หรือคิดเป็น 8,500 ราย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคเกษตร สินค้าพืช จำนวน 434.31 ล้านบาท รองลงมา คือ สาขาประมง 244.80 ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 174.42 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 853.53 ล้านบาท 2.แรงงานต่างตัว

ในประเทศที่ลดลงเรื่อยๆ ตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมที่ถูกต้อง ซึ่งปีหน้าเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐน่าจะเห็นความพยายามของรัฐบาลไทยปรับอันดับรายงานการค้ามนุษย์ (พีบี รีพอร์ต) ดีขึ้น” นายภูมิศักดิ์กล่าว

พณ.ส่งออกครึ่งปีแรกโต7.8%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือนมิถุนายน 2560 ไทยส่งออกมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวก 11.7% เมื่อหักมูลค่าของค่าและน้ำมัน บวก 14.2% ทำให้การส่งออกกรมไตรมาส 2 มีมูลค่า 57,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวก 10.9% ขยายตัวสูงสุดรอบ 17 ไตรมาส และทำให้ครึ่งปีแรกส่งออกมีมูลค่า 113,546 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวก 7.8% ขยายตัวสูงสุดรอบ 6 ปี ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง เป็นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตลาดส่งออกขยายตัวเป็นวงกว้างทุกตลาด สินค้ากลุ่มขยายตัวเป็นที่น่าพอใจ ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าเกษตร โดยเดือนมิถุนายน กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรบวก 18.3% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 สินค้าส่งออกได้ดี เช่น ข้าว ยางพารา น้ำตาลทราย ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป ทำให้ครึ่งปีแรก กลุ่มสินค้าเกษตร บวก 13.1% กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บวก 11.6% สินค้าขยายตัวได้ดี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ทำให้ครึ่งปีแรกสินค้าอุตสาหกรรมบวก 6.9%


น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ความตื่นหน้าการจัดทำรายงานการค้าอุตสาหกรรมสหรัฐตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดี ขณะนี้รายงานของสหรัฐซึ่งรวบรวมจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยที่ส่งข้อมูลไป อยู่ในทำเนียบขาว ก็กำลังติดตามอยู่ กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ต้องส่งข้อมูลอะไรไปเพิ่ม หลังจากเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปสหรัฐ เพื่อชี้แจงถึงความตื่นหน้าและการเอาใจจริงของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ มองว่าการส่งออกไปสหรัฐยังขยายตัวต่อเนื่อง เรื่องขาดดุลการค้าของสหรัฐคงไม่เกิดคืนส่งออกไปไทย แต่อาจกดดันในเรื่องอื่นๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา และการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) แก่ไทย

‘สุรพงษ์’แนะรวมหนี้อปท.

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำลังจะเสนอเข้าผู้ว่าการพิจารณา ของสภาพัฒนาการศรษฐกิจ (สศช.) ว่า มีข้อนำเป็นห่วงคือการที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บอกว่าหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่เคยถูกนำมาคิดนับรวมเป็นหนี้สาธารณะของรัฐบาล ในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้เกิดความชัดเจนซึ่งตามความเห็นของตน และตามหลักบัญชีที่ไม่นับ ควรที่จะนับรวมหนี้ของหน่วยงานราชการทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นหนี้ของแผ่นดิน และหนี้ของ ธปท.ก็ควรที่จะถูกนำมาเข้าไว้ด้วย เพราะ ธปท.ถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน ทั้งนี้ การที่จะกู้เงินมาลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือจัดซื้อเรือดำน้ำ รัฐบาลต้องดูว่าจะมีงบก่อนหนี้เงินเฟดานวงเงินกู้ตามอัตราที่กฎหมายหนี้สาธารณะกำหนดเอาไว้หรือไม่ เพราะถ้าหากมีการรวมหนี้ของ ธปท. ไว้ในหนี้ของแผ่นดินด้วยแล้ว ก็ต้องคิดและตรวจสอบกันให้ถูกต้องเสียก่อน อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็เคยมีการวินิจฉัยเรื่องเงินแผ่นดินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว จึงขอให้ สศช.พิจารณาในเรื่องนี้ให้รอบคอบ ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาผ่าน 3 วาระ

กยท.กานัดแรกจับมือ5เสื่อ

นายธีชัย สุภะชาติ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวไว้ว่า ความตื่นหน้าจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสื่อใยพาราพลาซาขององค์กร 6 แห่ง ประกอบด้วย กยท. บริษัทไทยซีวายพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีศรีแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยริบเบอร์ สเปเชียลตี้คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ได้จัดประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่ริบเบอร์ผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ ทองคองบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะ

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>มติชน ครอบครัว</p> <p>Middlesex (Mid-Day) Circulation: 250,000 Ad Rate: 1,250</p>	<p>Section: First Section/หน้าแรก วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14377 หน้า: 1(ล่าช้า), 12 Col.Inch: 219.70 Ad Value: 340,535 PRValue (x3): 1,021,605 คลิป: ซีดี หัวข้อข่าว: โควางยื่นคำขาดลดช.ยกระดับรถไฟทางคู่หน้าหรืออีกรอบ25กค.</p>
---	---	---

มีการซื้อขายผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปลายหน้า เพื่อผลักดันและรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. ขณะเดียวกัน จะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า TFEX เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วย

เมื่อกองทุน 1,200 ล้านบาท เริ่มเข้าดำเนินการได้แล้ว เชื่อว่าราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้จะกลับเข้าสู่กรอบควรจะเป็นคือ ประมาณ 60-70 บาท/กก. ขณะนี้ราคาปรับตัวขึ้นจาก 50 บาท/กก. มาอยู่ที่ 58 บาท/กก.แล้ว ถือเป็นทิศทางที่ดี จึงอยากฝากไปยังผู้ที่นำเสนองานโจมตีราคายางต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นระบุว่าบริษัทรายใหญ่จะไม่ซื้อยางที่ไร้เอกสารสิทธิ์ว่ามีจุดประสงค์อย่างไรกันแน่ ต้องการให้ราคายางปรับตัวขึ้น หรือต้องการปรับราคายางกันแน่ เพราะการนำเสนองานดังกล่าวล้วนเป็นข่าวเชิงลบ” นายธีรชกกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Tsrudj
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 24 - พุธ 26 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4960

หน้า: 22(กลาง), 23

Col. Inch: 161.31 Ad Value: 217,768.50 PRValue (x3): 653,305.50 คลิป: 3 สี

หัวข้อข่าว: มากกว่า 'ที่นอนและหมอนยาง' แปรรูปยางพาราทางออกวิกฤตราคตกต่ำ

มากกว่า 'ที่นอนและหมอนยาง' แปรรูปยางพาราทางออกวิกฤตราคตกต่ำ

เป็นวังวนไม่รู้จบกับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และผันผวน โดยเฉพาะยางพารา ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ หรือคอมโมดิตี(Commodities) ที่นอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักสี่มานต์ ซัพพลายแล้ว ยังมีปัจจัยตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทำให้วันนี้ราคายางพาราตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน แต่ที่แน่นอน คือเกษตรกรชาวสวนยางไม่มีหนทางต่อรองได้เลย

เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต่างเร่งหาทางออก โดยปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลได้เดินหน้าส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ 9 หน่วยงาน ใช้ยางในประเทศ 2.5





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Puckachart Tarakul
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 24 - พุธ 26 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4960

หน้า: 22(กลาง), 23

Col. Inch: 161.3 Ad Value: 217,768.50 PRValue (x3): 653,305.50 คลิป: สีสี

หัวข้อข่าว: มากกว่า "หินอ่อนและหมอนยาง" แปรรูปยางพาราทางออกอีกอุตสาหกรรมค้า

หมื่นต้น หวังลดปริมาณยางเพื่อให้ราคาขยับสูงขึ้น ขณะที่นักวิชาการบางส่วนเร่งให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการแปรรูป เพราะเป็นอีกหนทางที่จะช่วยให้ความยั่งยืน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ เกษตรกร เริ่มขยับหันมาแปรรูปมากขึ้น "ประชาชาติธุรกิจ" รวบรวมบางผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไว้ในงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่อีพี 3 มาถ่าเสนอ

ต่อ ยอดเอกลักษณ์ชุมชน

"จำเนียร นนทะวงษ์" ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ในอาเซียน จ.ศรีสะเกษ ผู้ผลิตใส่รองเท้าที่ใช้ไม้ตะกวดผสมยางพารา กล่าวว่า ได้ไอเดียมาจากรองเท้ายี่ห้อดังที่ขายราคาคู่ละ 3-4 พันบาท แต่ตัดแปลงจากการใช้ไม้ก๊อกมาเป็นไม้ตะกวดที่มีปลูกในพื้นที่ โดยมีคุณสมบัติคล้ายกันเรื่องความเบา ขั้นตอนของการผลิตคือ จะใช้ยางแผ่นหรือยางเครปที่รับซื้อในจังหวัดศรีสะเกษ มาผสมกับไม้ตะกวด โดยแบ่งเป็นสัดส่วนยางพารา 80% ไม้ตะกวด 20% และมีส่วนผสมของสารเคมีเล็กน้อย

จากนั้นนำไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ ที่กระจายงานให้กลุ่มซึ่งมีสมาชิกประมาณ 400-500 คน จาก 6 จังหวัด อาทิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ โดยแบ่งหน้าที่กันทำสายการผลิต ตั้งแต่พื้นรองเท้า ทอผ้าลายลายอีสาน เย็บผ้า ทุกอย่างเป็นแฮนด์เมด ดังนั้นตลาดจึงยังแข่งขันไม่สูง

จำเนียร บอกว่า คุณสมบัติใส่รองเท้าที่ใช้ไม้ตะกวดผสมกับยางพารา คือความทนทาน และมีความนุ่ม เมื่อนำมาประกอบเป็นรองเท้า จำหน่ายราคาคู่ละ 199 บาท ปัจจุบันมีกำลังการผลิตวันละ 300 คู่ อาจเพิ่มเป็นวันละ 1,000 คู่ โดยรองเท้าคู่หนึ่งใช้ยาง 2 ชีต สำหรับปัญหาราคายาง หากราคาขึ้นก็จะกระทบนิดหน่อย แต่สามารถซื้อได้ เพราะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอยู่แล้ว

"ตลาดคือกลุ่มวัยรุ่นทั่วประเทศ รวมถึงการส่งออกไปกัมพูชามาแล้วครึ่งหนึ่งขายดีมาก และตั้งจะไปมาเลเซีย

ล่าสุดจีนมาติดต่อ ตอนนี้เราใช้ชื่อแบรนด์ OTOP แต่เราจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ใช้แบรนด์ KMY handmade @ Thailand"

อุตสาหกรรมหมอนยางจีน

"วีรอนันต์ เกิดสุข" ผู้จัดการ หจก.วี.อาร์.เค และเจ้าของแบรนด์ที่กระบี่ ลาเท็กซ์ บริษัทแปรรูปยางแห่งแรกในกระบี่ กล่าวว่า เรียนจบจากภาควิชาเทคโนโลยีอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่การแปรรูปยาง รวมถึงการเขียนสูตร

และออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำงานที่บริษัทแปรรูปยางส่งมอบประสบการณ์ก็มีกิจการเล็ก ๆ ของตัวเอง ผลิตหมอนยางพารา ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และอื่น ๆ ตามออร์เดอร์

สำหรับหมอนยางพารา นั้นจะส่งออกเงินทั้งหมด กำล้างการผลิตอยู่ที่ 2,000-3,000 ใบ/เดือน ใช้ยางเดือนละประมาณ 5 ตัน ส่วนอุปกรณ์ชนิดอื่นจะเป็นการรับจ้างผลิต OEM โดยสินค้าที่จำหน่ายในจังหวัดกระบี่จะใช้แบรนด์กระบี่ลาเท็กซ์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจะใช้แบรนด์ของลูกค้า โดยจุดเด่นคือการใช้ยางพาราแท้ 100% ทำให้มีความทนทาน ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถซักได้ไม่ยุ่ย โดยสูตรผลิตภัณฑ์เรามีรับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล



จากความนิยมหมอนยางทำให้เริ่มมีสินค้าเกรดจีนไม่ใช่ว่าแท้เข้ามาตลาด จนเกิดปัญหาความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตามเจ้าของกระบี่ลาเท็กซ์ได้อธิบายความแตกต่าง เพราะหมอนที่ไม่ได้ทำจากยางแท้ 100% มีการผสมสารเคมี แม้คุณสมบัติจะทำให้ผลิตภัณฑ์เข้ารูปสวยงาม แต่ไม่ทนทาน มีกลิ่นเหม็น ไม่คงทน อายุการใช้งานน้อย ขณะที่คุณสมบัติของยางพารา 100% นั้นเหนือกว่ามาก ทำให้ลูกค้ายังเชื่อมั่นทำสัญญาซื้อขายกันอยู่

เดิมทีไชน์-ฟิงก์รับสั่งเพิ่มมูลค่า

"ธีรพล อัครทิศา" ดีไซน์เนอร์และ



วีรอนันต์ เกิดสุข



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Printed at Terakki
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 24 - พุธ 26 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4960

หน้า: 22(กลาง), 23

Col. Inch: 161.3 IAd Value: 217,768.50 PRValue (x3): 653,305.50 คลิป: ซีพี

หัวข้อข่าว: มากกว่า "พื้นนอนและพลอนอน" แปรรูปยางพาราทางออกวิกฤตราคาตกต่ำ

โตเร็กซ์เตอร์ ผู้ผลิตกระเป๋ายางพาราแบรนด์ least studio กล่าวว่า ในฐานะสถาปนิกมีแนวคิดจะทำแผ่นรองกวีตจาก

ยางพารา โดยให้ออกชนทำวิจัยพัฒนาต่อเนื่องจนสำเร็จ คุณสมบัติเด่น คือ แข็งแรงทนทาน กรีดไม่ขาด นุ่ม บางเบา และ ทนความร้อนได้ จากนั้นนำมาพัฒนาเป็นโพลีโอสโตรไปรตักต่าง ๆ ได้แก่ กระเป๋า ของใช้ งาน คอลเล็กชันแรก คือ คัดตั้ง แมทช์ (cutting match) ล่าสุดรับรางวัลดีมารด์อวอร์ด ของกระทรวงพาณิชย์

"ผมมองว่าวัสดุยางพาราเป็นข้อได้เด่นอย่างหนึ่ง แต่ถ้าข้อได้เด่นนี้ไม่ถูกประกอบกับการดีไซน์ และฟังก์ชันที่ดีก็จะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค"

ปัจจุบันสินค้าของ least studio โดยเฉพาะกระเป๋า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาว

ต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี สแกนดิเนเวีย เนื่องจากชาวต่างชาติจะชอบเรื่องของแนวคิด และ วัสดุ โดยตลาดส่งออกทั้งหมด กำล้างการผลิตอยู่ที่ 2,000-5,000 ใบ/เดือน ราคาสินค้าอยู่ระหว่าง 400-5,000 บาท ทั้งนี้มีแพลตฟอร์มการขายรูปแบบของโปรดักต์ต่าง ๆ ให้หลากหลาย ปลายปีหน้าอาจจะทำของใช้ในบ้าน โดยเป็นการมีกับกับวัสดุอื่นๆ เช่น เชรามิก ไม่เป็นต้น

"ตลาดตอนนี้เราทำ 2 ส่วน ทั้งออนไลน์ ที่ให้ข้อมูลของวัสดุ และโพลีโอสโตร และออฟไลน์ ซึ่งมีวางจำหน่ายในเครือสยาม เช่น สยามเซ็นเตอร์ สยามดีสคัฟเวอร์ และซีเล็กช็อบต่าง ๆ รวมถึงการออกจำหน่ายในอีเวนต์ต่าง ๆ"

ลูกปิดยางพารา

ด้านประธานกลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสาธง จ.สมุทรปราการ "นริศ รารวรรณ กุณอก" ผู้ผลิตเครื่องประดับดินสอพองผสมยางพารา กล่าวว่า เริ่ม

แรกผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน แต่ยังมีข้อคือ คือ เมื่อโดนน้ำจะละลาย จึงมองหาวัสดุอื่นที่จะใช้แทนถาวร จนกระทั่งเมื่อ 2 ปีก่อนมาใช้ยางพารา แต่ก็ยังเกิดปัญหาเรื่องกลิ่น จึงนำสิโรรมชาติมาใช้แทนสีน้ำมัน เช่น โใบเคยแทนสีเขียว อัญชันแทนสีม่วง เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มในเรื่องของความเงาแทนแล็กเกอร์ด้วย เพื่อประโยชน์ของกลุ่มขณะนี้ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาไว้มีระยะเวลา 20 ปี

โดยกระบวนการผลิตนั้น จะนำยางสด 40% มาผสมดินสอพอง 60% และ สิโรรมชาติ แล้วเก็บไว้ในถุงซิปลเพื่อป้องกันไม่ให้โดนลม จะสามารถเก็บได้เป็นเดือน โดยจะนำออกมาให้สมาชิกที่มีกว่า 40 คน ขึ้นตามแบบซึ่งสมาชิกจะได้ค่าแรงตามจำนวนผลงาน เช่น ทำลูกปิดจะให้ค่าแรงเม็ดละ 1 บาท

ล่าสุดคอลเล็กชัน ลูกปิดดินสอพองผสมยางพารา ซึ่งมีจำหน่ายในสิงคโปร์ แอร์ สิงคโปร์ และแค็ตตาล็อกการบินไทย เป็นสินค้าโอท็อปชิ้นเครื่องหมายเลข 4 โดยจะจำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 3,500 บาท ประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยคอมือ และแหวน รวมถึงจำหน่ายปลิกลูกละ 5 บาท ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่น เยอรมัน รัสเซีย ยุโรป จะนิยมนำไปร้อยเอง ปัจจุบันสร้างรายได้เดือนละกว่า 1 แสนบาท

ขอเพียงแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ ไม่เพียงแต่การแก้ปัญหาราคาคตกต่ำเท่านั้น แต่การแปรรูปจะสามารถช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5280

Col.Inch: 19.95 Ad Value: 17,955

หัวข้อข่าว: ขาวนาภาคใต้หันทำสวนปาล์มหันชำระอย่าง

หน้า: A3(บนขวา)

PRValue (x3): 53,865

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ขาวนาภาคใต้ หันทำสวนปาล์ม หันชำระอย่าง

**โพสต์ทูเดย์ - ขาวนาภาคใต้ตอนล่าง
แห่ปลูกปาล์มแทนการทำนา หัน
ผลผลิตล้นตลาดเหมือนสวนยาง**

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ เจ้าของ
โรงสีพัฒนาโสภณเจริญพาณิชย์ อู่นายก
สมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขาวนา
ในพื้นที่ปลูกข้าวรายใหญ่ของภาคใต้ได้
หันไปทำสวนปาล์มน้ำมันจำนวนนับแสน
ไร่ ทำให้พื้นที่ทำนาลดลงเหลือ 5 แสนไร่
จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1 ล้านไร่

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณลุ่ม
น้ำปากพองใน อ.ปากพอง หัวไทร และ
เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และ
ทะเลสาบสงขลา ใน จ. พัทลุง สงขลา
และนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานรัฐควร
เข้ามาตรวจสอบและควบคุมให้เกิดความ
สมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มและพื้นที่ทำ
นา เพราะหากขาวนาหันไปทำสวนปาล์ม
ทั้งหมดก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวและจะ

ทำให้ภาคใต้ขาดแคลนข้าว

“ขาวนาจะมีชีวิตที่ดีจะต้องรักษาพื้นที่
เอาไว้ในระดับ 9-20 ไร่ เพราะตลาดโลก
ยังมีความต้องการ แต่ควรทำแบบผสม
ด้วยการปลูกพืชผักระยะสั้น เลี้ยงไก่เบ็ด
แพะ วัว และทำประมง ด้วยการเลี้ยง
ปลา เลี้ยงกบ เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี” นายสุทธิพร กล่าว

ด้าน นายทศพล ชวัญรอด เจ้าของ
สวนปาล์มน้ำมันขนาด 4 ไร่ และประธาน
ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวน
ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.)
กล่าวว่า นำวิถีกว่าปลูกปาล์มน้ำมัน
จำนวนมากอาจจะชำระรายการทำสวน
ยางพาราที่ผลผลิตล้นตลาด

“ไม่เกิน 4 ปี จะล้นตลาด ตอนนี้
สวนปาล์มมีประมาณ 5 ล้านไร่ และกำลัง
จะเป็น 6 ล้านไร่ ฉะนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อควบคุม
ให้เหมาะสม” นายทศพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการผลิตปาล์ม
น้ำมันของไทยมีต้นทุนการผลิต 3.80 บาท/
กิโลกรัม ของมาเลเซีย 2.80 บาท/กิโลกรัม
น้ำมันปาล์มดิบไทยราคา 23-25 บาท ของ
มาเลเซียราคา 20-22 บาท/กิโลกรัม ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/ประชาคมอาเซียน

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5280

Col.Inch: 53.35 Ad Value: 58,685

หัวข้อข่าว: ลุยค้าอาเซียน-อินเดีย

หน้า: B8 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 176,055

ศิลปิน: ลีลี



การκάถุภูมิภาค : อภิรตี ตันตรารณณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการจัดงานอาเซียน-อินเดีย เอ็กซ์โป แอนด์ฟอรัม ระหว่างวันที่ 2-5 ส.ค.นี้ ในงานจะมีสินค้าจากประเทศในอาเซียนและอินเดียกว่า 250 คูหา ร่วมจัดแสดงสินค้า และผู้บริหารระดับสูงกว่า 100 บริษัทชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ คาดจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นราย

ลุยค้าอาเซียน-อินเดีย

โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์เตรียมจัดงานอาเซียน-อินเดีย เอ็กซ์โป กระชับความสัมพันธ์ทางการค้า เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าสู่ตลาดโลกตั้งเป้าค้า 2 ชาติพุ่ง 4%

นางอภิรตี ตันตรารณณ์ รมว.พาณิชย์เปิดเผยว่า การจัดงานอาเซียน-อินเดีย เอ็กซ์โป แอนด์ฟอรัม ระหว่างวันที่ 2-5 ส.ค.นี้ จะเชื่อมโยงและยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และไทยกับอินเดีย สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน เนื่องจากทั้งสองภูมิภาคมีศักยภาพทั้งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นตลาดขนาดใหญ่จากจำนวนประชากรรวมกันกว่า 2,000 ล้านคน

ทั้งนี้ อาเซียนและอินเดียสามารถสร้างห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคที่มีศักยภาพ

ที่จะสามารถนำมาใช้ได้อีกมหาศาลและเติบโตได้อีก ซึ่งจะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ในภูมิภาคนี้ด้วย โดยปี 2559 ไทยกับอินเดียมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นส่งออก 5,000 ล้านดอลลาร์ และนำเข้า 2,000 ล้านดอลลาร์ ปีนี้ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินเดียเพิ่มขึ้น 4%

ขณะที่อินเดียมีโอกาสมากในธุรกิจเกี่ยวกับเทรคเซอร์วิส โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเชิญชวนให้นักลงทุนจากอินเดียเข้ามาลงทุนในไทย และในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้วย ทั้งในอุตสาหกรรมยางพาราและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จากในช่วงที่ผ่านมาอินเดียมีการนำเข้ายางพาราจากไทยไปผลิตส่งออกต่อจำนวนมาก

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย กล่าวว่า แต่จากนโยบาย Act East (รุกตะวันออก) ของนายเรนเรธา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดียที่ต้องการขยายการค้าการลงทุนออกไปฝั่งตะวันออกมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งธนาคารโลกออกมาประมาณการเศรษฐกิจอินเดียว่าจะมีอัตราการเติบโตเร็ว รวมทั้งแนวโน้มของชนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น ส่งให้อินเดียเป็นดาวรุ่งทางเศรษฐกิจ

“อินเดียจะโตเร็วมาก โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัว และอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่น่าสนใจ” นายสนั่น กล่าว ■

รหัส ข่าว: C-170722006105

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/ท่องเที่ยว - บริการ

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23462

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 14.77 Ad Value: 15,508.50 PRValue (x3): 46,525.50

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ก.ท่องเที่ยวฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล



ข่าวสั้น

■ ก.ท่องเที่ยวฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยทางนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความจำเป็น ต้องใช้ยางพาราสำรวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หรือใช้เป็นส่วนผสมต่างๆ ภายในหน่วยงาน จัดทำแผนสำหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจความต้องการใช้ยางพารา จากการรวบรวมรายงานข้อมูลการใช้ยางพาราของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2560 พบว่า กรมพลศึกษา มีความต้องการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 195.5 ตัน งบประมาณ 741 ล้านบาท และใช้ยางพารา (ยางแห้ง) ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสนามกีฬาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการทำกิจกรรมด้านกีฬาในพื้นที่ จำนวน 50 ตัน งบประมาณ 135 ล้านบาท และการกีฬาแห่งประเทศไทยมีปริมาณการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล จำนวน 15 ตัน งบประมาณ 27 ล้านบาท รวมปริมาณความต้องการใช้ยางพารา จำนวน 260.5 ตัน รวมกว่า 903 ล้านบาท หลังจากนั้นกระทรวงฯ จะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อประมวลจัดทำเป็นภาพรวมเสนอสำนักงบประมาณดำเนินการต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/ ศิลปวัฒนธรรม

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23462

หน้า: 15 (บนซ้าย)

Col.Inch: 54.44 Ad Value: 57,162

PRValue (x3): 171,486

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: รุกก: แบบดอกไม้เงินงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

แบบดอกไม้เงิน

งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9



รูกก

วัฒนรักษ์

watanarax@yahoo.com

พิธีฉาบฉวยในสมัยก่อน ผู้ที่ไปร่วมงานมักจะนำรูปเทียนดอกไม้ติดมือไปกันเองเพื่อไปแสดงความอาลัยที่มีต่อกัน เป็นครั้งสุดท้าย แต่ในชั้นหลังจึงได้มีธรรมเนียมที่เจ้าภาพจัดดอกไม้เงินกับรูปเทียนไว้ให้แขกที่มาร่วมงานนำขึ้นไปวางที่เชิงตะกอน

เดิมทีแบบของดอกไม้เงินที่ทำกันโดยทั่วไปมีทั้งทำเป็นรูปเหมือนเครื่องหมายดอกจันแบนๆ ไปจนถึงทำเป็นรูปดอกกุหลาบ ดอกแก้ว ซึ่งมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก และมีสีสันตายตัวคือสีขาว สีครีม หรือสีดำ แต่ในยุคปัจจุบันด้วยความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ดอกไม้เงินในชั้นหลังมีรูปแบบและสีสันที่แปลกเปลี่ยนไป

จากคติความเชื่อที่ว่า "ดอกไม้เงิน" เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเคารพและไว้อาลัย ทำให้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้กำหนดรูปแบบของดอกไม้เงินที่จะใช้ในงานพระราชพิธีเป็น 7 แบบชนิด โดยเน้นว่าต้องทำจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ กระดาษสีที่ใช้ทำดอกไม้เงินโดยเฉพาะ หรือจะเป็นใบไม้ ใยบัว โป๊ยเซียน พารา ซังข้าวโพด ซึ่งแบบทั้ง 7 มีลักษณะดังนี้

ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดอกไม้ชนิดนี้นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง

ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่าดาราร หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า

ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอาณภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ ที่ระลึกถึงพระ

มหากษัตริย์คุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ดอกพุดตาน เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะดอกพุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่เริ่มต้นเปรียบเหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว เต็มไปด้วยพรหมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมาจนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่งร่วงโรยจากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ดอกกลีบลี แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาวอีกทั้งดอกกลีบลีสีขาวยังแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอาณภาพแห่งความจงรักภักดีของ

พสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณเป็นล้นพ้น

ดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างามสมดังพระมหากษัตริย์คุณในการ

บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ซจรจายไปทั่วแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก

ดอกชบาทิพย์ เป็นดอกไม้ที่สร้างสรรคประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสื่อถึงการดับสูญและความเป็นทิพย์และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงสถิตในดวงใจของประชาชาษฎร์ชั่วนิรันดร์

ดอกชบาหนู เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า "ดอกไม้เงิน" แม้จะเป็นดอกไม้สำหรับคนตาย แต่ดอกไม้เงินจะไม่วันตาย เพราะสามารถผลิตออกขายเพื่อทำรายได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญยังเป็นสินค้าที่ไม่มีกำหนดหมดอายุ สามารถเก็บรักษาเพื่อรอจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ดอกดารารัตน์...ดอกไม้เงินนี้
นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก
เพื่อบอกว่า
ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หุ้น/กองทุนรวม

วันที่: เสาร์ 22 - ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 1650

หน้า: 10 (กลาง)

Col.Inch: 41.41 Ad Value: 45,551

PRValue (x3): 136,653

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง SKN มุ่งระดมทุนเพิ่มกำลังการผลิต

ก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง SKN มุ่งระดมทุนเพิ่มกำลังการผลิต

SKN รอเวลาเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง คาดส่งหุ้นลงกระดาน SET ได้ภายในปีนี้ เผยหลังเข้าระดมทุน เตรียมนำเม็ดเงินที่ได้ใช้ในการเพิ่มไลน์การผลิตจากปัจจุบันที่เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตแล้ว 100% แต่มีออเดอร์ล้น จนต้องมีการเพิ่มสายการผลิตรองรับความต้องการใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายวิรัช ตั้งธนะทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKN เปิดเผยว่า หลังจากได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขณะนี้ได้นับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน SKN มีทุนจดทะเบียนจำนวน 800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้า เพื่อ

สำหรับวัตถุประสงค์สั่งซื้อแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพิ่มเติม แต่การระดมทุนครั้งนี้ เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตสายการผลิตอีก 1 สาย ในปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับสูง

ขยายกำลังการผลิตของบริษัทอีกกว่า 1 เท่าตัว จากกำลังการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในปัจจุบันที่ 240,000 ลบ.ม. เป็น 500,000 ลบ.ม. ภายในกลางไตรมาสที่ 3/61 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงสร้างความเชื่อ



วิรัช ตั้งธนะทรัพย์

มั่นให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าซึ่งมีอยู่ทั่วโลก ส่วนที่เหลือจากโครงการข้างต้นจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และชำระเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ด้าน นายวิรัช แสงวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKN กล่าวว่า หลังจากที่ได้ ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง นับเป็นสัญญาณที่ดีในการเดินหน้าตามแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งที่ผ่านมาแนวโน้มความต้องการใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟในตลาดโลกที่สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกแผ่นไม้เอ็มดีเอฟสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ดังจะเห็นได้จากกา

อย่างต่อเนืองอยู่แล้ว จึงทำให้ต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าวไป ซึ่งเป็นเหตุผลหลักของการเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำมาใช้ขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกกว่าเท่าตัว เป็นโอกาสที่สนับสนุนให้บริษัทสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่นในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

“บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง และตกแต่งในอาคารบ้านเรือน โดยมีกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก โดยใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จึงมีข้อได้เปรียบในการจัดหาไม้ยางพาราได้ในราคาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิต ดังนั้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงมีเป้าหมาย และความพร้อมในการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” นายวิรัช กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/อสังหาริมทรัพย์

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24754

Col.Inch: 111.73 Ad Value: 245,806

คอลัมน์: DIYทำเองได้ง่ายนิดเดียว: ชั้นวางของติดผนัง & ที่แขวนผ้าติดผนัง

หน้า: 13(บน)

PRValue (x3): 737,418

ศิลปิน: ลีลี



ชั้นวางของติดผนัง & ที่แขวนผ้าติดผนัง



ปัจจุบัน มีคนหันมาทำอาชีพอยู่ใน
คอนโดมีเนียมกันมากขึ้น เพราะทำเลที่ตั้งที่
สะดวกต่อการเดินทาง

แต่ในวันคอนโดมีเนียมที่ซึ่งมีขนาด
เล็กลงเรื่อย ๆ ส่วนทางกับราคาที่สูงขึ้น
อย่างไม่มีหยุดยั้ง และด้วยขนาดพื้นที่ห้องที่
มีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ที่
มีอยู่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ เฟอร์นิ
เจอร์ที่สามารถแขวนติดผนังได้ ได้เข้ามามี



รหัส ข่าว: C-170722035026

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/อสังหาริมทรัพย์

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24754

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 111.73 Ad Value: 245,806

PRValue (x3): 737,418

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: DIYทำเองได้ง่ายนิดเดียว: ชั้นวางของติดผนัง & ที่แขวนผ้าติดผนัง

บทบาทในการตกแต่งคอนโดมีเนียมมากขึ้น
ชั้นวางของติดผนัง และที่แขวนผ้า
ติดผนัง เป็นไอเทมฮอตฮิตที่มักพบเห็นใน
คอนโดมิเนียม แต่ชั้นวางของหรือที่แขวนผ้า
แบบสำเร็จรูปที่มีวางขายกันอยู่ทั่วไปอาจมี
ขนาดไม่พอดีกับพื้นที่ที่มีอยู่ และดูไม่มีสไตล์
สำหรับคนที่พอจะมีฝีมืออยู่บ้าง ลองมาทำชั้น
วางของติดผนัง และที่แขวนผ้าติดผนังเก็บ
ใช้เองกันดีกว่า

ที่แขวนผ้าติดผนัง Hanging

อุปกรณ์ที่ใช้ มีสายหนังยาว 2 เมตร
จำนวน 2 เส้น ก้อน ดิวเจาะผนัง เชียงรอง
เจาะ หัวงเหล็ก หัวมุด ไม้กัลลิ่งกลมยาว 40
ซม. จำนวน 3 ท่อน

วิธีทำ เริ่มจากพับครึ่งสายหนังทั้ง 2
เส้น ใส่หัวงเหล็ก จากนั้นวัดขนาดสายหนัง
ห่างจากหัวงเหล็ก 23 เซนติเมตร ใช้ดิวเจาะ
ผนังสองท่อนให้เป็นรูทะลุ แล้วใส่หัวมุดในรู
ที่เจาะ แล้ววัดสายหนังห่างจากที่เจาะรูแรก 7
เซนติเมตร เจาะหนังแล้วใส่หัวมุดเพื่อทำที่
แขวนแถวแรกเสร็จแล้วทำที่แขวนแถวที่สอง
และแถวที่สาม โดยวัดขนาดเท่ากับที่แขวน
แถวแรก

เมื่อทำการเจาะผนังแล้วใส่หัวมุดครบ
แล้ว ให้ยึดสายหนังให้แน่นกับผนัง จากนั้นถ้า
ไม้กัลลิ่งกลมมาใส่ในช่องที่เตรียมไว้ เสร็จแล้ว
นำไปแขวนบนผนังด้วยตะขอกลมประสงค์
ผลิตภัณฑ์คอมมานด์จาก 3 เอ็ม ไม่ต้องเจาะ
ผนังให้วุ่นวาย

ชั้นวางของติดผนัง Cube box

อุปกรณ์ที่ใช้มีแค่ ไม้ยางพาราทาก 14
มล. ขนาด 5x10 ซม. 2 แผ่น ขนาด 7x10 ซม.
3 แผ่น ขนาด 10x10 ซม. 2 แผ่น ขนาด 20x10
ซม. 2 แผ่น ขนาด 25x10 ซม. 2 แผ่น เดือย
ไม้ สว่าน ค้อนยาง กาวทาไม้ แผ่นอะคริลิก
ขนาด 20x21.5 ซม. 1 แผ่น ขนาด 10x21.5
ซม. 1 แผ่น แผ่นไม้ ขนาด 20x21.5 ซม. 1
แผ่น ขนาด 10x21.5 ซม. 1 แผ่นกระดาษ
ทราย

วิธีทำ เริ่มจากเจาะรูไม้ยางพารา
สำหรับใส่เดือยไม้ ด้านละ 2 รู จากนั้นถ้าไม้
ยางพารามาต่อก็เป็นมุมฉาก โดยเรียงจาก

ขนาด 5x10 ซม. ขนาด 7x10 ซม. ขนาด
20x10 ซม. ขนาด 25x10 ซม. ขนาด 20x10
ซม. ขนาด 7x10 ซม.ขนาด 10x10 ซม.ขนาด
25x10 ซม. ขนาด 10x10 ซม.ขนาด 7x10
ซม. ปิดท้ายด้วย ขนาด 5x10 ซม. หยอดกาว
ไม้ในรูเจาะ ใส่เดือยไม้ ตอนประกอบไม้เข้า
ด้วยกัน

หากาวประกอบแผ่นไม้ด้านหลัง และ
แผ่นอะคริลิกด้านหน้า จากนั้นใช้กระดาษ
ทรายขัดมุมโค้ง ก่อนนำไปแขวนบนผนังด้วย
ตะขอกลมประสงค์ผลิตภัณฑ์คอมมานด์
จาก 3 เอ็ม

ทั้งชั้นวางของติดผนัง Cube box
และที่แขวนผ้าติดผนัง Hanging สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดให้พอเหมาะกับพื้นที่ที่มีอยู่
ได้ สำหรับผู้สนใจมีwork shop วิธีทำทั้งสอง
อย่างในงาน บ้านและสวนแฟร์ มิดเชียร์ 22-
30 ก.ค.นี้ ที่ ไบเทค บางนา นอกจากนี้ยังมี
work shop ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ทำ
พู่หนังสุดเท่ จัดดอกไม้สวยงามน่ารัก ปลูก
ต้นไม้พร้อมตกแต่งด้วยทรายสี

ภายในงานยังมี Home Ideas บ้าน
ครัวของคนที่รักการทำอาหาร Room เทอร์
มินัล Craft วิลเลจ Green House Green
Park และ Relax Zone ที่น่ารักบ้านไม่
ลืมหูลาด.

article@dailynews.co.th



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/การตลาด

วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9733

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 37.68 Ad Value: 41,448

PRValue (x3): 124,344

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกไทยพุ่งสูงรอบ 17 ไตรมาสล่าสุดขยายตัว 10.9% ฟื้นตามเศรษฐกิจโลก-น้ำมัน

ส่งออกไทยพุ่งสูงรอบ 17 ไตรมาส ล่าสุดขยายตัว 10.9% ฟื้นตามเศรษฐกิจโลก-น้ำมัน

ส่งออกเดือนมิ.ย.สถิติบวกต่อเนื่อง ดันไตรมาส 2 พุ่ง 10.9% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมรุ่ง ขยายตัวทุกตลาด โดยเฉพาะส่งออกไปจีน-ญี่ปุ่น-อาเซียนยังครองแชมป์ ปัจจัยสำคัญ กค.โลกดีขึ้น ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แลกการส่งออกของไทยเดือนมิ.ย.2560 ว่า ขยายตัว 11.7% มูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 10.9% จากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัว 4.9% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 มีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7.8%

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ 18.3% สินค้าที่ส่งออกขยายตัวได้แก่ ข้าว 34.4% ยางพารา 27.2% น้ำตาลทราย 36.0% หักผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 15.0% อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องแปรรูป 7.7% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 12.2% เป็นต้นรวม 6 เดือนแรกกลุ่มสินค้านี้ขยายตัว 13.1%

สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่

11.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสินค้าที่ขยายตัวคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 18.9% ผลิตภัณฑ์ยาง 43.7% ผลิตภัณฑ์พลาสติก 49.2% เม็ดพลาสติก 18.7% เป็นต้นรวม 6 เดือนแรกสินค้ากลุ่มนี้ขยายตัว 6.9%

ตลาดส่งออกสำคัญก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดจีน 29.9% รวม 6 เดือนขยายตัว 31.2% ตลาดญี่ปุ่น 26.5% รวม 6 เดือนแรกขยายตัว 8.0% ตลาดอาเซียนขยายตัว 24.6% รวม 6 เดือนแรกขยายตัว 3.1% ตลาด CLMV 13.8% รวม 6 เดือนแรก 13.5% ตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัว 5.9% รวม 6 เดือนแรก ขยายตัว 7.3% ตลาดสหรัฐขยายตัว 8.2% รวม 6 เดือนแรก ขยายตัว 7.2% เป็นต้น ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 18,365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.7% ส่งผลให้ดุลการค้า มี.ย. เกินดุล 1,917 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม 6 เดือนแรกมีการนำเข้า 106,576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.0% และการเกินดุล 6,971 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แนวโน้มการส่งออกปี 2560 มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าสำคัญ ที่ปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับที่ต่ำขึ้นกว่าปีก่อน ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ และราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันขยายตัวต่อเนื่อง



ไทยรัฐ
รวมภัย
Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ
วันที่: เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560
ปีที่: 68 **ฉบับที่:** 21732 **หน้า:** 8(บน)
Col.Inch: 62.22 **Ad Value:** 99,552 **PRValue (x3):** 298,656 **คลิก:** ชาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ส่งออก มีย.พุงแรง 11.73% พาณิชย์เริ่มคึกคักตลอดทั้งปีมีโอกาสโตถึง 6%

ส่งออก มีย.พุงแรง 11.73%

พาณิชย์เริ่มคึกคักตลอดทั้งปีมีโอกาสโตถึง 6%

กระทรวงพาณิชย์แถลงมูลค่าส่งออกเดือนมิ.ย.พุ่ง 11.73% ทะลุ 20,281.8 ล้านดอลลาร์ฯ ด้าน 6 เดือนส่งออกขยายตัว 7.83% สูงสุดรอบ 6 ปี มั่นใจทั้งปีได้แน่ 5% และมีโอกาสลุ้น 6% หลังเศรษฐกิจโลก-คู่ค้าสำคัญฟื้นตัว แต่ยังคงจับตาปัจจัยเสี่ยง ทั้งนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ค่าเงินผันผวน "สมคิด" มั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โตตามคาด

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า ในเดือนมิ.ย.2560 การส่งออกมีมูลค่า 20,281.8 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 11.73% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันนับจากเดือน มี.ค.60 และมูลค่าทะลุ 20,000 ล้านดอลลาร์ฯ อีกครั้ง นับจากเดือน มี.ค.2560 ที่มีมูลค่า 20,887.6 ล้านดอลลาร์ฯ เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 693,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.91% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 18,365 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 13.74% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 635,637.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.89% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1,916.9 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 57,790.5 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าการค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น 11.73% หากหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและทองคำออก จะขยายตัว 14.2%

สำหรับในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปีนี้ การส่งออกมีมูลค่า 113,546.8 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 7.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 3,938 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 5.77% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 106,576.3 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 14.99% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 3,741 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 12.89% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 6,970.5 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 196,212 ล้านบาท

"แนวโน้มการส่งออกไทยปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนแน่นอน โดยการส่งออกไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) มีมูลค่าถึง 57,090 ล้านดอลลาร์ฯ

เพิ่มขึ้น 10.94% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือเป็นการเพิ่มสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส เมื่อรวมครึ่งปีแรก ขยายตัวแล้ว 7.83% สูงสุดในรอบ 6 ปี ซึ่งเป็นการฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก" สำหรับแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีมี สนค.ประเมินว่าจะยังมีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญที่ขยายตัวดีขึ้น และราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญและราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดีขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐฯ การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและไทยแต่เชื่อว่าทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว "เป้าหมายมูลค่าการค้าส่งออกในปีนี้จะขยายตัว 5% ตามเป้าหมายได้แน่ หากในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปีนี้มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 18,768 ล้านดอลลาร์ฯ แต่ถ้าแต่ละเดือนได้มากถึง 19,127 ล้านดอลลาร์ฯ จะขยายตัวได้ถึง 6%"

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวต่อว่า การส่งออกเดือนมิ.ย.2560 ที่ขยายตัวถึง 11.73% นั้น มาจากการขยายตัวของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 18.3% เช่น ข้าว เพิ่ม 34.4% ยางพาราเพิ่ม 27.2% น้ำตาลทรายเพิ่ม 36% ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูปเพิ่ม 15% อาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องและแปรรูปเพิ่ม 7.7% ไม้สัดแช่แข็งและแปรรูปเพิ่ม 12.2% ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.6% เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพิ่ม 18.9% ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่ม 43.7% ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่ม 49.2% และเม็ดพลาสติกเพิ่ม 18.7% ส่วนทองคำ ลดลง 46.2% และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลดลง 2.5% เป็นผลจากตลาดตะวันออกกลางที่เป็นตลาดหลักส่งออกของกลุ่มยานยนต์ส่งออกได้ลดลง ขณะที่ตลาดส่งออกสำคัญเดือน มิ.ย.2560 พบว่า ตลาดหลัก เพิ่มขึ้น 13.1% ได้แก่ ญี่ปุ่น เพิ่ม 26.5% สหรัฐฯ เพิ่ม 8.2% สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) เพิ่ม 5.9% ตลาดศักยภาพสูง

เพิ่ม 20.5% เช่น อาเซียน เพิ่ม 20.1% จีน เพิ่ม 29.9% อินเดีย เพิ่ม 1% ตลาดศักยภาพรอง เพิ่ม 1.3% เช่น ตะวันออกกลาง เพิ่ม 9.8% แอฟริกา เพิ่ม 7.2% ส่วนละตินอเมริกา ลดลง 2.3% และตลาดอื่นๆ ลดลง 43.4% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลด 48.5% ส่วนการนำเข้าสินค้าพบว่า มีการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่ม 7.89% มูลค่า 2,302 ล้านดอลลาร์ฯ สินค้าทุนเพิ่ม 8.82% มูลค่า 4,858 ล้านดอลลาร์ฯ และสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูป เพิ่ม 23.28% มูลค่า 7,918 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกในระยะต่อไป

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าค่อนข้างมั่นใจใจว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้จะดีขึ้น เพราะตัวเลขส่งออกเดือนมิ.ย.2560 ขยายตัวได้ 11.7% และเฉลี่ยไตรมาสสองปีนี้จะการส่งออกขยายตัวได้กว่า 10% ถือเป็นตัวเลขที่ดี ซึ่งการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ดังนั้นจะช่วยให้จีดีพีไม่ทรุด แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังขึ้นกับราคาสินค้าเกษตร การจับจ่ายใช้สอย การลงทุน การท่องเที่ยว ซึ่งต้องช่วยกันผลักดันในช่วงครึ่งปีหลังให้ตัวเลขดีกว่านี้ โบนัสสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจจอนนี้ดีอยู่แล้ว ต้องจุดไฟให้ติดไปได้อย่างต่อเนื่อง.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

กรอบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9734

Col.Inch: 35.66 Ad Value: 55,273

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 165,819

ศิลปิน: ลีลี

ถวายพ่อหลวง” ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โถงชั้น G อาคารนวมินทรราชินี...● 16.00 น. **ภฤตยา สัจจติลา** ประธานฝ่ายบริหารงานลูกค้า กรุงเทพฯ-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Believe Beloved Concert : ปรากฏการณ์ความเชื่อ ความรัก ความผูกพัน” ฉลองครบรอบ 20 ปี ฮอลล์ EH 98 ไบเทค บางนา...●

สว่างแสง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5282

หน้า: A3(ล่าง)

Col.Inch: 28.20 Ad Value: 25,380

PRValue (x3): 76,140

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แหล่งทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ3หมื่นล.

แหล่งทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ3หมื่นล.

โพสต์ทูเดย์ - ยอดจดทะเบียนธุรกิจ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษถึง ก.ค. 2560 มีมูลค่าลงทุน 3.11 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแซมบิ่ยื่นจดมากที่สุด

น.ส.บรรจงจิตต์ อังคสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า แนวโน้มการจดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งประกอบไปด้วย ระยะเวลาที่ 1 จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา และระยะที่ 2 ได้แก่ หนองคาย นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี และ นราธิวาส โดยจากการตรวจสอบสถิติพบว่าตั้งแต่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจนถึงเดือน ก.ค. 2560 มีการลงทุนของเอกชนรวมมูลค่า 3.11 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปเป็น

ธุรกิจที่เอกชนยื่นขอจดทะเบียนทำธุรกิจสูงสุด มีจำนวนรวมในพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิ้น 863 ราย ภายใต้นจดทะเบียนรวม 2,370 ล้านบาท อีกทั้งยังพบว่าเขตจังหวัดที่มีการลงทุนสูงสุด คือ จ.สงขลา โดยมีเอกชนยื่นคำขอลงทุนธุรกิจรวม 437 ราย มีทุนจดทะเบียน 5,407 ล้านบาท รองลงมาคือ จ.หนองคาย มีเอกชนยื่นคำขอลงทุน

ธุรกิจรวม 1,086 ราย มีทุนจดทะเบียน 5,231 ล้านบาท และอันดับ 3 คือ จ.ตาก มีเอกชนยื่นคำขอลงทุนธุรกิจรวม 1,339 ราย มีทุนจดทะเบียน 4,906 ล้านบาท

นอกจากนี้ การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง พบว่ามีการลงทุนของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐ โดยสัญชาติที่มีการลงทุนสูงที่สุดคือ มาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนคือ ธุรกิจการจ่ายก๊าซเชื้อเพลิง และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งภาพรวมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ที่จะตามมาในภายหลัง ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/การศึกษา/สาธารณสุข

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7563

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 8.19 Ad Value: 6,961.50

PRValue (x3): 20,884.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: LOOK around เรียน รู้ ดู ฟัง: ประกวดรับเบอร์แลนด์ดีไซน์



ประกวดรับเบอร์แลนด์ดีไซน์

รับเบอร์แลนด์เชิญชวนน้องๆ ในระดับมหาวิทยาลัย เตรียมส่งผลงานเข้าประกวด "RUBBERLAND Design Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บันยงให้เป็นงาน" การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุพืชมยางพาราในการประกวดผลงาน เพื่อค้นหาสุดยอดดีไซน์เนอร์ สาขาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม จนถึง 30 กันยายน 2560 นี้ ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ thairubberland.com.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10532

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 42.35 Ad Value: 101,640

PRValue (x3): 304,920

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ลงทุน10เขตศก.พิเศษพุ่งกว่า3หมื่นล.

ลงทุน10เขตศก.พิเศษพุ่งกว่า3หมื่นล.

ก่อสร้างยื่นจดทะเบียนสูงสุด “สงขลา”เนื้อหอม

กรุงเทพธุรกิจ • “พาณิชย์” เผยยอด
จดทะเบียนธุรกิจ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยังพุ่งต่อ ปิดตัวเลขรวมถึง ก.ค.60 กว่า
3.11 หมื่นล้านบาท ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป
ยังมาแรงอันดับ 1 รวมทุนจดทะเบียน 2.37
พันล้านบาท ขณะที่การลงทุนต่างชาติพบ
มาเลเซียแหล่งทุนสูงสุด เขตพื้นที่สงขลา
ยังเนื้อหอม

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า แนวโน้ม
การจดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการ กนพ. ที่
1/2558 และ 2/2558 ซึ่งประกอบไปด้วย
ระยะที่ 1 จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด
สงขลา และระยะที่ 2 ได้แก่ หนองคาย
นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี และนครราชสีมา
โดยจากการตรวจสอบสถิติในเดือนก.ค.2560
พบว่ามียุทธค่าการลงทุนของเอกชนเพิ่มขึ้น



บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

ต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 3.11 หมื่นล้านบาท
โดยธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป เป็นธุรกิจ
ที่เอกชนยื่นขอจดทะเบียนทำธุรกิจสูงสุด มี
จำนวนรวมในพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งสิ้น 863 ราย ภายใต้ทุนจดทะเบียนรวม
2.37 พันล้านบาท อีกทั้งยังพบว่าเขตจังหวัด
ที่มีการลงทุนสูงสุด คือสงขลา โดยมีเอกชน
ยื่นค่าของลงทุนธุรกิจรวม 437 ราย มีทุน
จดทะเบียน 5,407.96 ล้านบาท รองลงมาคือ
หนองคาย มีเอกชนยื่นค่าของลงทุนธุรกิจรวม
1,086 ราย มีทุนจดทะเบียน 5,231.31 ล้าน
บาท และอันดับสาม คือ ตาก มีเอกชนยื่น
ค่าของลงทุนธุรกิจรวม 1,339 ราย มีทุน
จดทะเบียน 4,906.42 ล้านบาท

“ภาพรวมการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน เนื่องจากการลงทุนในพื้นที่จำเป็นต้อง
จัดเตรียมพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อ
รองรับการลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ตามมาในภายหลัง เช่น การเตรียมพื้นที่เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงงาน รวม
ถึงก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดังนั้น
จึงดึงดูดให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
อาคารจำนวนมากเข้ามาลงทุนในพื้นที่เป็น
ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ก่อให้เกิดการเริ่มต้นขยาย
การลงทุนสู่ธุรกิจประเภทอื่น”

นางสาวบรรจงจิตต์ ยังกล่าวว่าการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่งยังพบว่า
มีการลงทุนของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และ
สหรัฐ โดยสัญชาติที่มีการลงทุนสูงสุดคือ
มาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ธุรกิจที่เข้ามา
ลงทุนคือ ธุรกิจการจ่ายก๊าซเชื้อเพลิง ขยาย
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพารา โดยปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการ
ลงทุนของชาวมาเลเซียคือตำแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของทั้งสองจังหวัดซึ่งตั้งอยู่
ไม่ไกลจากมาเลเซีย

นอกจากนี้กรมยังได้จัดทำการวิเคราะห์
ภาพรวมเอกชนลงทุนธุรกิจในกลุ่มจังหวัด
ทั่วประเทศ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
นครนายก และสมุทรปราการ) เป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีเอกชนลงทุนสูงสุด โดยมีรายได้
รวม 4.1 ล้านล้านบาท จากการเป็นฐาน
ผลิตรถยนต์ ขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์
ยานยนต์ และผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยาน
ยนต์ รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
มีรายได้ 3.7 ล้านล้านบาท จากธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ ธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม และ
ธุรกิจผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10532

หน้า: 1(ซ้าย), 4

Col.Inch: 84.92 Ad Value: 203,808

PRValue (x3): 611,424

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สศก.หวังราคาสินค้าเกษตรครึ่งหลัง'พื้น'

สศก.หวังราคา สินค้าเกษตร ครึ่งหลัง'พื้น'

กรุงเทพธุรกิจ • สศก.ระบุสินค้าเกษตร
"ไม้ดี-ผลผลิตพุ่ง" หวังราคายางเพิ่มตาม
น้ำมันดิบ ขณะที่ยังคงเก็บสต็อก ขึ้นน้ำท่วม
อินเดียเสริมโอกาสข้าวไทย ขายคุณภาพ
แข่งขันได้ เน้นลดผลกระทบเอมไอยูเสี่ยงราคาตก
ปศุสัตว์-ประมงไม่มีปัญหา ต้นจืดที่ภาคเกษตร
โตตามเป้า 2.5-3.5% "ผู้ส่งออกข้าว" ใช้ออกาส
ไทยแข่งขันอินเดียขึ้นแชมป์ส่งออกโลก



จิริยา สุทธิชัยยา

คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ(จีดีพี)
ด้านการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร(สศก.) ขณะนี้ยังหวังว่าทั้งปีจะ
ขยายตัว 2.5-3.5% ทั้งหมดยังต้องรอดู
สถานการณ์"ผลผลิต-ราคา"ของสินค้าหลัก
ที่มีส่วนผลผลิตจีดีพีมากที่สุด ข้าว ยางพารา
มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสับปะรด
ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดในช่วง
ครึ่งปีหลัง คาดแนวโน้มเบื้องต้นยังคาดว่า
จะดีกว่าครึ่งปีแรกที่จีดีพีขยายตัว 3.3%

นางสาวจิริยา สุทธิชัยยา เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)
เปิดเผยว่า ภาวการณ์ผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถควบคุมการ
ผลิตได้ คือ ปศุสัตว์และประมง ดังนั้นจึง
ไม่มีปัญหาทางด้านการตลาดและราคา แต่ที่
น่าห่วงคือสินค้าพืช ที่ยังต้องพึ่งสภาพอากาศ
ที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นสัดส่วนหลักในการ
ผลิตต้นน้ำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหรือจีดีพี
โดยสินค้าพืชส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดใน

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

สศก.

ครึ่งปีหลัง ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด

สำหรับ ข้าว เนื่องจากสภาพดินฟ้า
อากาศเอื้ออำนวยปลูกต้องตามฤดูกาล
คาดว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีได้เต็ม
พื้นที่ 58.68 ล้านไร่ ตามแผนข้าวครบวงจร
ปี 60/61 ที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับแผนเพาะปลูกตามความเหมาะสมของ
พื้นที่และหลีกเลี่ยงน้ำท่วมโดยเร่งการปลูก
ข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มแอมพิชญ์โลกที่จักร
กาแพงเพชร ตั้งแต่เดือน พ.ค. เพื่อเก็บ
เกี่ยวได้ ก.ค.- ส.ค.นี้ ก่อนหน้าเหนือไหล
หลากช่วง ส.ค.- ต.ค. ส่วนพื้นที่อื่นในภาค
เหนือตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
พื้นที่ตอน สามารถปลูกได้ตามปกติ

คู่แข่งผลผลิตน้อยหนุนราคาข้าวไทย

ส่วน ราคา ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
สถานการณ์ผลผลิตของประเทศคู่แข่ง
สำคัญคืออินเดีย ที่เกิดภาวะน้ำท่วมหนัก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว คาดว่าผลผลิตข้าวจะได้รับ
เสียหาย และรัฐบาลอินเดียอาจมีมาตรการ
กำหนดการส่งออกเพื่อสต็อกข้าวสำรองไว้
เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากนี้
ยังมีบราซิลที่ผลผลิตข้าวที่สำคัญมีปัญหา
น้ำท่วมหนักเช่นกัน

ด้านการตลาดได้รับรายงานจาก
กระทรวงพาณิชย์ว่า ฟิลิปปินส์ อิรัก และ
อิหร่าน สนใจที่บันทึกข้อตกลง(เอ็มไอยู)
ซื้อข้าวกับไทยและมีหลายประเทศต้องการ
ข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดปลายปีนี้ ทั้งคู่ค้า
เดิม คู่ค้าใหม่ คู่ค้าที่หายไปต้องการกลับมา
ซื้อใหม่ ดังนั้นราคาข้าวของไทยจึงมีโอกาส
ในการแข่งขันและราคาปรับเพิ่มขึ้น

ตามแผนข้าวครบวงจร แบ่งการปลูก
ข้าว 2 ช่วง กำหนดผลผลิตรวม 29.50
ล้านตัน ช่วง 1 ข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากที่สุด
เดือน พ.ย. คาดได้ผลผลิต 24.34 ล้านตัน
ข้าวเปลือก การปลูกช่วงที่ 2 ข้าวนาปรัง
เริ่ม ธ.ค. เป็นต้นไป กำหนดพื้นที่ให้ปลูก
เฉพาะเขตเหมาะสม 8.01 ล้านไร่ คาดได้
ผลผลิต 5.16 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตที่ได้
ทั้งหมด แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ข้าวหอมจังหวัด 1.39 ล้านตัน

ข้าวเปลือก ข้าวหอมปทุมธานี 1 ล้านตันข้าว
เปลือก ข้าวเจ้า 12.20 ล้านตันข้าวเปลือก
ข้าวเหนียว 6.72 ล้านตันข้าวเปลือก และ
ข้าวอื่น ๆ เช่น ข้าวสี ข้าวอินทรีย์ 1.2 แสนตัน
ข้าวเปลือกทั้งหมดจะผลัดกันให้ได้ 10 ล้านตัน
ข้าวสาร ที่เหลือใช้บริโภคในประเทศ

จีนเร่งสต็อก-ตีमान้อย่างพุ่ง

ยางพารา พื้นที่ปลูกกระจายทุกภาค
รวม 23 ล้านไร่ คาดมียางออกสู่ตลาด 4.3-4.4
ล้านตัน มากเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลง
มา คือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ผลผลิต
ที่ได้ในภาคใต้แปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ ที่อื่น
เกษตรกรขายในรูปของยางก้อนถ้วย ซึ่ง
ฤดูกาลเปิดกรีดยังเริ่มเดือน ก.ค. เป็นต้น
ไป แต่ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดมาก
ขึ้นเดือน ธ.ค.-ม.ค. ของทุกปี

ในภาวะปกติราคาขายพาราช่วงเปิด
กรีดยจะพุ่งสูงขึ้นแต่ในปีนี้ออกพารา
เดือน ก.ค.ปรับลดลงเหลือเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 48.67 บาท ต่ำกว่าราคาเดือน มิ.ย. ที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 53.15 บาท แต่เทียบ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากอยู่ในระดับสูง
กว่า ขณะที่ราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ

สศก.พิจารณาความต้องการของตลาด
โลกรวม 13 ล้านตัน สมดุลกับปริมาณที่ผลิตได้
โดยไทยมีตลาดส่งออกใหญ่คือจีน ใช้อย่าง
มากสุดในปี 2560 จากเศรษฐกิจในประเทศ
เติบโต 6.5% สะท้อนความต้องการใช้อย่าง
เพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการในได้นำสต็อก
ยางออกมาใช้แล้วจำนวนมาก โอกาสเร่ง
ซื้อเพื่อใช้และสต็อกจึงมีสูง ผู้ประกอบการ
ทุกรายเร่งตลาดไทยที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
จากการส่งออกยางพาราของไทย 5
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ 1.36 ล้านตัน
ลดลง 2.26%ต่อมูลค่า 103.52 ล้านบาทเพิ่ม
ขึ้น 57.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาก สะท้อนให้เห็นว่าราคายางของ
ไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น

แม้เพื่อนบ้านของไทยที่ปลูกยางพารา
กรีดยได้แล้วมีเป้าหมายส่งออกในตลาดจีน
เป็นหลักและมีอาณาเขตใกล้เคียง ทำให้ได้
เปรียบด้านการขนส่ง ส่งผลราคายางพารา
ของไทยแคว้นใต้ จึงต้องลดความเสี่ยงด้วย
การส่งเสริมให้ชาวสวนยางทำสวนผสมผสาน
โดยเฉพาะรายย่อยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่
เอ็มไอยูสับปะรดเลี้ยงราคาตก

ด้านสับปะรดโรงงาน เป็นสินค้าที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10532

หน้า: 1(ซ้าย), 4

Col.Inch: 84.92 Ad Value: 203,808

PRValue (x3): 611,424

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: สศก.หวังราคาสินค้าเกษตรครึ่งหลัง'พื้น'

นำเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ปลายปี 2557-2559 ราคาปรับขึ้นสูงมากแตะกก.ละ 10.29 บาท เพราะภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาที่สูงดังกล่าวทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกจากปี 2557 ที่ 4.52 แสนไร่ ผลผลิต 1.92 ล้านตัน เป็น 4.75 แสนไร่ในปี 2560 ผลผลิต 1.95 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยเดือน ม.ค.- มิ.ย. อยู่ที่กก.ละ 5.86 บาท

ราคาที่ลดลงเนื่องจากตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทย ทำให้โรงงานแปรรูปสับปะรดปรับลดกำลังการผลิตและลดราคาซื้อสับปะรดโรงงานจากเกษตรกร ในฤดูกลางเก็บเกี่ยวพ.ย. 2560- มิ.ย. 2561 กระทรวงเกษตรฯร่วมกับจังหวัดที่ปลูกหรือกับโรงงานเพื่อทำบันทึกข้อตกลงกับโรงงานรับซื้อให้ราคาเหมาะสม

สำหรับปีนี้ส่าปะหลัง เนื่องจากราคาที่ทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่องปี 2557- ปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรไม่ขยายพื้นที่ปลูก ส่วนใหญ่ปลูกเฉพาะพื้นที่ใกล้โรงงานแปรรูปปีนี้ คาดพื้นที่ปลูก 8.64 ล้านไร่ ผลผลิต 31.19 ล้านตัน ลดลง 3.16% ราคาที่เกษตรกรขายเฉลี่ย ม.ค.-มิ.ย. กก.ละ 1.48 บาท ลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขายได้ 1.81 บาท ขณะที่ราคาอยู่ได้ กก.ละ 2 บาทขึ้นไป เพื่อลดผลกระทบเกษตรกรควรขุดมันสำปะหลังช่วง 8-14 เดือน ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงเท่านั้น

ด้านอ้อย มีพื้นที่ปลูกซ้อนทับมันสำปะหลังแถบ ลพบุรี สระบุรี แต่การปลูกอ้อยผูกไว้กับโควตาการส่งออก ดังนั้นการขยายพื้นที่จึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและมีราคาที่ชัดเจน สินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้หากมีปัญหาทางด้านราคาเปลี่ยนรูปจากการบริโภคเป็นเอทานอลใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายให้ปลูกหลังการทำนา เพื่อแก้ปัญหาการปลูกในพื้นที่ผิวดกหมายควรปลูกตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไปแต่ไม่ควรเกินกลางเดือน ม.ค. เพราะความชุ่มชื้นในดินยังมีอยู่ จะทำให้ใช้น้ำน้อยลงและเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูฝน ความชื้นที่ได้ไม่ควรเกิน 16% คาดปีนี้จะมีพื้นที่ปลูก 7.03 ล้านไร่ ผลผลิต 4.61 ล้านตัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ภาคเอกชนรับซื้อทั้งหมดในราคา กก.ละ 8 บาททุกพื้นที่

ไทยโอกาสแชมป์ส่งออกข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าข้าวไทย ขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น ด้วยปัจจัยด้านราคา ทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยเฉลี่ยราคาขาย F.O.B. ปัจจุบัน ข้าวสาร 5% ของไทยขายอยู่ที่ตันละ 408 ดอลลาร์ เวียดนาม 405 ดอลลาร์อินเดีย 410 ดอลลาร์ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเลือกซื้อข้าวไทยที่มีราคา

เฉลี่ยใกล้เคียงกับคู่แข่ง แต่คุณภาพข้าวสูง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้ไทยได้คำสั่งซื้อจากทั้งอิหร่าน รวมไปถึงการเจรจาร่วมกับศรีลังกา บังกลาเทศ และหน่วยงานจัดซื้อข้าวฟิลิปปินส์ (NFA) ที่เตรียมเปิดประมูลข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อเอกชน (จีทูที) รวมปริมาณ 2.5 แสนตัน วันที่ 25 ก.ค.นี้ เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอส่งผลให้เอกชนไทยมีโอกาสนำข้าวส่งออกเพิ่ม เป็นดีมานด์คำสั่งซื้อที่เข้ามารองรับผลผลิตข้าวฤดูกลางใหม่ที่คาดว่าจะออกเดือน ส.ค. - ต.ค.นี้ คาดมีปริมาณสูง 3 ล้านข้าวเปลือก หรือ 1.5 ล้านข้าวสาร

"แม้ปีนี้ปริมาณผลผลิตข้าวไทยจะสูง แต่มีหลายปัจจัยบวกช่วยระบายผลผลิต ความต้องการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมีการเข้ามาเจรจาราคากับไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเทศที่ไม่เคยนำเข้าข้าวไทยมานาน อย่าง อิหร่าน และศรีลังกา กลับมาเจรจาซื้อขาย เป็นบิโห่งของข้าวไทย และมีแนวโน้มว่าไทยจะแย่งแชมป์ส่งออกข้าวโลกจากอินเดียได้ ด้วยปริมาณส่งออก 10 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้อินเดียกำลังประสบปัญหาผลผลิตทำให้ราคาข้าวปรับสูงขึ้น"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9735

หน้า: 7(ล่างขวา)

Col.Inch: 14.85 Ad Value: 17,820

PRValue (x3): 53,460

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ เดินหน้าจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ ปลัม “ป่าดงหมู-นครพนม” ราษฎรอยู่ดี...

กรมป่าไม้ เดินหน้าจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ ปลัม “ป่าดงหมู-นครพนม” ราษฎรอยู่ดีกินดี

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่กรมป่าไม้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ 3.4 ล้านไร่ พร้อมกับส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รวมถึงช่วยสร้างความมั่นคงให้ชุมชน ในขณะนี้สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้วจำนวน 122 ราย พื้นที่ 58 จังหวัด เนื้อที่ 6.25 แสนไร่ ขณะที่โครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ป่าดงหมู ต.อุ่มเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เนื้อที่ 1,524 ไร่ ราษฎรได้รับการจัดสรรที่ดินแล้ว 168 ราย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปดำเนินการในส่วนของการพัฒนาที่ดินแหล่งน้ำ และพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร ส่วนกรมป่าไม้ ได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ซึ่งปัจจุบันราษฎรสามารถบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 24 - พุธ 26 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4960

หน้า: 1(ซ้าย), 5

Col.Inch: 89.78 Ad Value: 121,203

PRValue (x3): 363,609

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ส่งออกครึ่งปีแรกทำมาได้น้อย 'น้ำมันแพง' นำเข้าพุ่ง-ดุลการค้าหด

5 ส่งออกครึ่งปีแรก ทำมาได้น้อย

นำเข้าพุ่ง-ดุลการค้า
6 เดือนหลังเสียง

ส่งออกครึ่งปีแรกทำมาได้น้อย

'น้ำมันแพง' นำเข้าพุ่ง-ดุลการค้าหด

เทียบมูลค่าส่งออก ครึ่งปีแรก

(มกราคม-มิถุนายน) 2560

ย้อนหลัง 6 ปี



หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ



รายการ	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
ส่งออก	111,885.8	112,226.4	113,103.1	112,249.4	106,803.9	105,303	113,546.8
นำเข้า	111,509.9	123,724.6	130,790.6	112,262.8	103,285.4	92,684.7	106,576.3
ดุลการค้า	379.9	-11,498.2	-17,687.4	-13.4	3,518.5	12,618.3	6,970.5

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ประชาชาติกราฟิก

นระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขส่งออกไทยล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2560 มูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 18,365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1,917 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้การส่งออกไทยครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) ปี 2560 ของไทยมูลค่า 113,546.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7.8% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปีจากปี 2554 ส่วนการนำเข้ามูลค่า 106,576.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น

15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน **ดุลการค้าบวก 5,600 ล้านดอลลาร์** แต่อีกมุมหนึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะ **ดุลการค้าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ซึ่งมีมูลค่า 6,971 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไทยเคยได้ดุลถึง 12,618.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือหายไป 5,647.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ** เป็นผลมาจากการนำเข้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 47 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

โดยจะเห็นว่าภาพรวมการนำเข้าในช่วง 6 เดือนแรกที่ขยายตัวถึง 14.99% จากการนำเข้าสินค้ากลุ่มเชื้อเพลิง

มูลค่า 14,786 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 33.53% เป็นผลมาจากการนำเข้าน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น 42.25% รองลงมา คือ น้ำมันสำเร็จรูป 22.87% ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้น 9.88%

สินค้าทุนนำเข้าเพิ่มขึ้น 7.41% จากการนำเข้าเครื่องบิน เครื่องร่อน เพิ่มขึ้นสูงสุด 32.98% ขณะที่เครื่องจักรและส่วนประกอบ ลดลง 1.07% ส่วนกลุ่มวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 21.03% กลุ่มอุปโภคบริโภค เพิ่ม 11.36% ยานพาหนะเพิ่มขึ้น 4.12% และกลุ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ลดลง 14.08%

มันสำปะหลัง-อัญมณีหดตัว ส่วนยอดการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกที่ขยายตัว 7.8% เป็นผลมาจากการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 24 - พุธ 26 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4960

หน้า: 1(ซ้าย), 5

Col.Inch: 89.78 Ad Value: 121,203

PRValue (x3): 363,609

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ส่งออกครึ่งปีแรกทำมาได้น้อย 'น้ำมันแพง' นำเข้าฟุ้ง-ตุลการค้ำหวัด

ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตรส่งออกได้ 17,002 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.1% โดยสินค้าส่งออก ขยายตัว ได้แก่ ข้าว ส่งออกได้ 5.42 ล้านตัน ขยายตัว 8.2% มูลค่า 2,307 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 4.5% กลุ่มอาหาร ขยายตัว 10% โดยอาหารทะเล แช่แข็ง กระจับปิ้งและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) ขยายตัว 5.5% กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 7.8% ผัก ผลไม้สด แช่แข็งกระจับปิ้ง และแปรรูป ขยายตัว 14.4% โกโก้สด แช่แข็งและแปรรูป ขยายตัว 11.9% อาหารอื่น ขยายตัว 10.3%

ขณะที่สินค้าที่มี "ปริมาณส่งออกลดลง แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น" ได้แก่ ยางพารา ส่งออกได้ 1.73 ล้านตัน ลดลง 0.5% มูลค่า 3,254 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 57.7% และน้ำตาล ปริมาณ 3.12 ล้านตัน ลดลง 22.8% มูลค่า 1,520 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.8%

ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมภาพรวม มีมูลค่า 90,215 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.9% โดยกลุ่มยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น 1.4% ยกเว้นสินค้าในบางรายการที่ติดลบ เช่น รถยนต์นั่ง ลดลง 14% และรถแวน ลดลง 69.4% อิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว 12.3% เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 9.8% เม็ดพลาสติก เพิ่มขึ้น 11.6% วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น 9% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเพิ่มขึ้น 4.9% สิ่งทอเพิ่มขึ้น 2% ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มขึ้น 56.1% เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 18.5% น้ำมันสำเร็จรูป 36.2% และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น เพิ่มขึ้น 8.5%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรก มีสินค้า 2 รายการ คือ มันสำปะหลังที่ส่งออกได้ 5.6 ล้านตัน ลดลง 6.3% มูลค่า 1,375 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 12% และอัญมณีและเครื่องประดับ ลดลง 23.3% เป็นผลมาจากทองคำยังไม่ขึ้นรูปลดลง 40.9% และอัญมณีไม่รวมทองคำลดลง 0.4%

ตลาดรัสเซียบวก 55.5%

ภาพรวมตลาดส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกส่วนใหญ่ขยายตัวเป็นบวก

โดยตลาดหลักขยายตัว 7.5% ได้แก่ ญี่ปุ่น ขยายตัว 8% สหรัฐ ขยายตัว 7.2% สหภาพยุโรป ขยายตัว 7.3%

ส่วนตลาดศักยภาพสูง ขยายตัว 14.3% สาเหตุจากตลาดจีน ขยายตัว 31.2% ตลาดอาเซียน (9) ขยายตัว 7.1% ตลาด CLMV ขยายตัว 13.5% เอเชียใต้ ขยายตัว 18% เกาหลีใต้ ขยายตัว 24.2% ออสเตรเลีย ขยายตัว 9.4%

ส่วนตลาดศักยภาพรอง หดตัว 0.4% จากตะวันออกกลาง ลดลง 8.5% ออสเตรเลีย ลดลง 1.2% แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดกลุ่มนี้มีรัสเซียที่ยอดส่งออกขยายตัวถึง 55.5%

ส่งออกมีลุ้นโต 6%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจัยที่มีผลให้การส่งออกครึ่งปีแรกขยายตัว จากความสามารถในการกระจายความเสี่ยงด้านตลาดตลาดส่งออกของไทย ให้กระจายไปยังตลาด CLMV เอเชียใต้ จีน โดยเฉพาะรัสเซียมีการขยายตัวในอัตราที่สูงมาก

และสินค้าส่งออก 42 รายการใน TOP 50 ขยายตัวเป็นบวก สินค้าเกษตรสำคัญทั้ง ข้าว ยางพารา น้ำตาลทราย มีการขยายตัวดีขึ้นทั้งหมด

"กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์ว่าการส่งออกทั้งปี 2560 จะขยายตัว 5% หากส่งออกได้ 18,768 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน แต่มีโอกาสที่จะส่งออกขยายตัว 6% หากสามารถทำยอดส่งออกเฉลี่ย 19,127 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นไป โดยมองว่าทิศทางการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่อง จากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าดีขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันคาดว่าจะเฉลี่ยที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยขณะนี้ 47 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

อย่างไรก็ตามมีปัจจัยที่อาจจะมีส่วนต่อการส่งออกไทย ทั้งนโยบายกีดกันทางการค้า ทิศทางการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยของเฟดและมาตรการ QE ของประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ ตลอดจนปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแข็งค่า

"ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบระยะสั้น เชื้อมน้ำมันกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมาตรการดูแลเรื่องนี้อยู่ แต่ผู้ส่งออกก็ควรเตรียมหามาตรการรองรับความเสี่ยงด้วย"

ยานยนต์ลดเป้าส่งออก

ด้านนายสุรพงษ์ โพลีพัฒน์พงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เตรียมหารือเพื่อปรับลดเป้าหมายการส่งออกรถยนต์ทั้งปีจาก 1.2 ล้านคันเหลือ 1.1 ล้านคัน เนื่องจากครึ่งปีแรกมูลค่าและจำนวนคันที่ส่งขายลดลง อยู่ที่เพียง 536,000 คันเท่านั้น ขณะที่ครึ่งปีหลังน่าจะส่งได้ 426,000 คัน โดยกลุ่มรถยนต์นั่ง รถตู้ และกลุ่มรถเก๋งต้องจับตามองมากที่สุด ปัจจัยเป็นผลมาจากตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งเคยมีส่วนสูงที่สุดกว่า 20% เหลือเพียง 9% เพราะสงครามและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24756

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 20.57 Ad Value: 45,254

PRValue (x3): 135,762

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: หมายเหตุสืบนายีน: ชาวดี-ชาวร้าย

หมายเหตุ สืบนายีน

ชาวดี-ชาวร้าย

ผ่านพ้นครึ่งปี 60 ไปหมาด ๆ มีทั้งเรื่องที่ดี และ เรื่องที่ยังวิคกักงวลกันซึ่งก็คงไม่แล้วเกี่ยวกับปากท้อง ชาวบ้านว่าได้รับผลอย่างไรกันบ้าง

เรื่องที่ดีตัวเลขส่งออก ครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.8% นับว่าทำสถิติ สูงสุดในรอบ 6 ปี

มูลค่าส่งออกไทย ทะลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งที่ 2 โดยเฉพาะไตรมาส 2 ส่งออกขยายตัวถึง 10.9% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส

ส่งผลให้ทุกกลุ่มสินค้าไทย ส่งออกได้เพิ่มขึ้นในทุก ตลาดสำคัญทำให้มั่นใจว่า สัปดาห์การส่งออกไทยจะเติบโต ได้ถึง 5% ตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน

ที่น่าดีใจคือ กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นถึง 18.3 เช่น ข้าว เพิ่ม 34.4% ยางพารา เพิ่ม 27.2% น้ำตาลทรายเพิ่ม 36% ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป เพิ่ม 15% อาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป เพิ่ม 7.7% ไม้สดแช่แข็งและแปรรูป เพิ่ม 12.2

ขณะที่ทางการลงทุนของภาคเอกชนไทย ไม่ค่อยขยับโดดเด่นมาลงทุนมีแต่โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ สร้างความหนักใจอย่างมากให้กับรัฐบาล เพราะทั้งลด แลก แจก แถม ภาคเอกชนก็ยังไม่ยอมลงทุนให้เห็นชัดเจนนัก มีแต่ต่างชาติที่รัฐไปเชิญชวนมาเท่านั้น

รัฐบาลถึงกับออกมบอกว่าจะ देखโอกาสทบทวนรฟโพลกับเกาะเรื่องนี้เอกชนไทยคงรู้ดีว่าเป็นเพราะอะไรถึงยังไม่ตัดสินใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบรรยากาศในประเทศ เศรษฐกิจยังซบเซา กำลังซื้อของประชาชนยังไม่เอื้อในการเข้ามาลงทุนนัก

ขณะเดียวกันก็ควรเฝ้าระวังที่สูงอยู่ต่ำสุดมีการกล่าวว่าการจำหนัสดัชนีที่ขึ้นก็จะเกิดขึ้นเพราะบริษัทขาดสภาพคล่อง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนในประเทศอย่างมากรัฐบาลก็ควร จะปฏิวัติครั้งนี้ได้อย่างไร?



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21734

Col.Inch: 24.88 Ad Value: 39,808

หัวข้อข่าว: ลงทุน 10 เขตเศรษฐกิจกระหึ่ม

หน้า: 9(ซ้าย)

PRValue (x3): 119,424

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ลงทุน 10 เขตเศรษฐกิจกระหึ่ม

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ มีการลงทุนของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งมาเลเซีย การค้าเปิดเผยว่าการจดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ฝั่งจีน และสหรัฐฯ โดยประเทศที่มีการลงทุนสูงสุดคือ พิเศษที่ประกอบด้วย ระยะที่ 1 จังหวัดตาก มุกดาหาร มาเลเซีย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา สระแก้ว ตรัง สงขลา ระยะที่ 2 ได้แก่ หนองคาย นครพนม ธุรกิจที่ลงทุนคือ การจำหน่ายเชื้อเพลิง ขยายรถจักรยานยนต์ เชียงราย กาญจนบุรี และนราธิวาสและจากการตรวจสอบสถิติ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจนถึงเดือน ก.ค.นี้ พบว่า ของมาเลเซีย คือตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของทั้ง 2 จังหวัด มีมูลค่าการลงทุนของเอกชนรวม 81,100 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ในใกล้จากมาเลเซียและกรมฯยังได้จัดทำกรวิเคราะห์ ก่อสร้างอาคารทั่วไป เป็นธุรกิจที่เอกชนยื่นขอจดทะเบียน ภาพรวมเอกชนที่ลงทุนธุรกิจในกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ โดย ทำธุรกิจสูงสุด มีจำนวนรวมในพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จะเชิงเขาปราจีนบุรี รวม 863 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 2,370 ล้านบาท และ สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเอกชน พบว่าเขตจังหวัดที่มีการลงทุนสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา มี ลงทุนสูงสุด มีรายได้รวม 4.1 ล้านบาท จากการเป็น เอกชนยื่นค่าของลงทุนธุรกิจ 437 ราย มีทุนจดทะเบียน 5,407 ฐานผลิตภัณฑ์ ขยายปัสสาวะชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ ล้านบาท รองลงมาคือ หนองคาย มีเอกชนยื่นค่าของลงทุนธุรกิจ รองลงมาคือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง 1,086 ราย มีทุนจดทะเบียน 5,281 ล้านบาท ฯลฯ) จันทบุรี ตรัง) มีรายได้ 8.7 ล้านบาท จากการผลิต ทั้งนี้ การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง ก็ได้ ขึ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น.

5 เสือ + กยท. ตั้ง บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เขย่าตลาดโลก

[วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2560](#)



บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อขายยางทั้งในตลาดซื้อขายยางจริง จากตลาดกลางของ กยท. ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้น สัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง

ผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 5 บริษัท และการยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางที่มีเงินอยู่ 1,200 ล้านบาท โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand



ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน พร้อมกับมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า TFEX เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น



กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายสัปดาห์หน้า 21 ก.ค. 60

กยท. ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้นสัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคา

ดร.ธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคา ยางว่า ขณะนี้ องค์กรทั้ง 6 แห่ง เดินหน้าร่วมกันจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งจะบริษัทที่ทำหน้าที่บริหาร กองทุนรักษาเสถียรภาพราคา โดย กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ ภายใต้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บริรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

"สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา ยาง ณ วันนี้ ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในต้นสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า TFEX เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคา และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น" ดร.ธีรวิทย์ กล่าว

ด้านนายไชยยศ สีนเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการยางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่า กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งในนั้นด้วย

"อย่างน้อยเสียงเราก็ดัง ซึ่งทำให้รู้ว่า ไทยก็มีตัวตนอยู่ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางใหญ่ที่มีพืชผลทางการเกษตรออกจากสวนที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยางพาราอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะส่งผลดีต่อวัตถุดิบได้ในอนาคต" นายไชยยศ กล่าว

ด้านนายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกันระหว่างเอกชนที่ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย และรัฐบาลที่ร่วมมือกันในการช่วยเหลือทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่นได้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องราคารายางให้สูงขึ้น พร้อมกับมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง รวมไปถึงการร่วมนำเงินลงในกองทุนฯ โดยไม่หวังในเรื่องของผลกำไร คิดเพียงแต่ต้องการให้ราคาสูงขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน จะเป็นการสื่อสารให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราในฐานะผู้ถือหุ้นในกองทุนฯ จะเร่งทำงานให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเกษตรกร และช่วยราคาพาราให้ดีและสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพราคาไว้ให้คงที่ ไม่กลับไปสู่จุดที่ราคาตกต่ำอีกครั้ง

 **ที่มา : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.**



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย

TRA NEWS

สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 52.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.44 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 56.08 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.72 บาท/กก. จากการเทขายทำกำไรของนักลงทุน หลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ รวมถึงการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ขณะที่ภาคใต้ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรชาวสวนยางจึงกรีดยางได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางของภาครัฐ และโดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง

🌐 ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย